

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 10 - 12 กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

1. ขตเขยส่วนต่างให้ชาวสวนยางอืด รอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2. ล้ม 5 ตัวแทนนั่งบอร์ดการยางฯ 16 จ.ได้รวมพลังแก้พ.ร.บ.ใหม่
3. 'บักแดง' เต็มฮั่วจองหวย แฉ 14 ชื่อใช้เบอร์โทรเดียวขงกรม.ขตเขย
ราคาขายเสวนาชำแหละ'ชิงเกิลา'
4. เกษตรฯขงกรม.ขตเขยส่วนต่างราคาขาย
5. ภาพข่าว: ยางพาราไทยกับงานวิจัย
6. โคราชขานรับมท.1ประกาศแจ้งเตือนร่วมกันประหยัดน้ำ
7. ถึงคิวอุ้มสวนยางขงมาตรการเข้า ครม.
8. น้ำทะเลลึกหลายจว.ฝนซัดโคราช-ขอนแก่นเตือนเหนือ-อีสาน 21 จว.
รับมือพายุลใหญ่ถึง 12 ตค.หมอกพิษได้เริ่มคลี่คลาย
9. จีนหมายาง 2 แสนตัน
10. 'สมคิด'ขงมาตรการหนุนสวนยาง สนองนโยบายสร้างความเข้มแข็ง
11. ขงกรม.เคาะขตเขยยาง
12. บริหารน้ำอย่างสมดุล
13. เฉพาะกิจลุยชุดคู้ยนม รร.บูต
14. 'ธีรภัทร'เร่งตรวจโรงนม 2 จังหวัด
15. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: แสดงความยินดี

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน

กรุงเทพฯธุรกิจ

ไทยโพสต์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
แนวหน้า

ข่าวสด

มติชน

ข่าวสด

คม ชัด ลึก

เดลินิวส์

เดลินิวส์

สยามรัฐ

ชดเชยส่วนต่างให้ชาวสวนยางอืด รอขึ้นทะเบียนเกษตรกร-ตั้งบอร์ดกยท.พิจารณา

โครงการชดเชยส่วนต่างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางอืด เหตุคณะทำงานพิจารณารายละเอียดโครงการประชุมบ่อยครั้ง “อุทัย สอนหลักทรัพย์” หัวหน้าโครงการลากยาวจากการใช้เวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแต่ละภาคเป็นบอร์ด กยท.มาพิจารณาโครงการนี้

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงโครงการชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางว่า ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารายละเอียดของโครงการนี้ที่มีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธานแล้ว แต่การพิจารณาค่อนข้างช้า หากมีการเปลี่ยนเลขาธิการ สศก. ก็ควรมอบหมายให้รองเลขาธิการฯ สศก. ประชุมพิจารณาแทน ที่ผ่านมามีการประชุมครั้งเดียว ควรจะรีบดำเนินการ เพราะชาวสวนยางทั่วประเทศร้องเรียนมาเรื่องราคาขายตกต่ำ อยากให้มีการชดเชยส่วนต่างราคาตลาดกับต้นทุนการผลิตโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ก็อนุมัติเรื่องนี้มาแล้ว

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องเสนอเข้าสู่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่า จะอนุมัติหรือไม่เป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ปัญหาคือบอร์ด กยท.ถาวรยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง เนื่องจากมีการคัดค้านว่าการเลือกตัวแทนเกษตรกรจากแต่ละภาคทางอ้อมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการขึ้นทะเบียน



อุทัย สอนหลักทรัพย์

สถาบันเกษตรกรให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ 6 ล้านคน คนกรีดยางอีก 3 ล้านคนก่อน รวมแล้วอาจใช้เวลามากกว่า 40 วัน ที่คณะกรรมการ กยท.ชั่วคราวบริหารอยู่ ซึ่งบอร์ด กยท.ชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ คงไม่กล้าอนุมัติเรื่องโครงการชดเชยส่วนต่างราคาขาย เพราะกลัวมีความผิด หากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหลายรายไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวแทนรับข้อเรียกร้องใน 3 ประเด็นหลักคือ 1.ปัญหาราคายางตกต่ำ 2.การประกาศวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และ 3.การแต่งตั้งบอร์ด กยท. ซึ่งนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรฯมีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบอร์ด กยท. ซึ่งต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่น ทำให้โปร่งใที่สุด นอกจากการตั้งคณะกรรมการบอร์ดเพื่อมาดูปัญหาเรื่องราคาขายแล้ว ก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องการขายยาง โดยจะไปพูดคุยกับกลุ่มใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายยางพาราอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

ด้านนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน

ยาง (สกย.) ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นเรื่องที่จะให้มีการเร่งรัดให้ประกาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องของการประกาศเงื่อนไขต่าง ๆ ประธานบอร์ด กยท. ได้มีการลงนามประกาศแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ขณะนี้รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าประมาณวันที่ 15 ต.ค.นี้ ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยท.ได้เตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้ทันที

ล้ม 5 ตัวแทนนั่งบอร์ดการยางฯ 16 จ.ได้รวมพลจี้แก้พ.ร.บ.ใหม่

5 ตัวแทนเกษตรกรนั่งบอร์ดการยางฯแห้ว บิ๊ก กยท.บ๊วยไม่เกี่ยวข้อง เพราะเกษตรกรไปเลือกกันเองโดยยังไม่มีกฎหมายรองรับ ต้องคัดเลือกใหม่ คาดได้ชื่อ 3 พ.ย.นี้ ด้านชาวสวน 4.4 แสนรายส่อไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ขณะเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ นัดชุมนุมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศกว่า 2 พันแห่ง 15 ต.ค.ที่เมืองคอน กอดันให้สังคายนา พ.ร.บ.การยางใหม่ ซัดเปิดสิทธิ์ให้นายทุนขึ้นทะเบียน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ภายหลังเป็นตัวแทน กยท.ชี้แจงกับ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการ และประธานคณะกรรมการพิจารณาพิชารณาศึกษาปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ถึงกรณีมีการร้องเรียนการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรวม 5 คนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในบอร์ด กยท.มิชอบด้วยกฎหมายเพราะยังไม่มีระเบียบ กยท.ว่าด้วยการจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร ดังนั้นทุกคนที่ร่วมคัดเลือกตัวแทนจึงยังมีใช่เกษตรกร เป็นเรื่องของเกษตรกรที่ไปคัดเลือกทางอ้อมกันเอง ไม่เกี่ยวกับ กยท. (ดังนั้นจึงมีผลให้กรรมการทั้ง 5 คนต้องยกเลิกไป)

นายเชาว์ กล่าวอีกว่า ล่าสุด



(8 ต.ค. 58) ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด (สยก.จ.) ใน 66 จังหวัดที่มีการปลูกยาง เพื่อให้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อไปคัดเลือกตัวแทนนั่งบอร์ดการยางฯต่อไป คาดจะเริ่มรับขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯ จะเหลือเพียง 4 คน เพราะตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มาตรา 12/1 การแต่งตั้งกรรมการให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 600 คน จะไปดึงมา 3 คน ร่วม

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯรวม 7 คน

อย่างไรก็ดีจากที่กรมป่าไม้ได้ทำการประเมินสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 4.4 ล้านไร่ หากมีการคำนวณเกษตรกรคร่าวๆ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีประมาณ 4.4 แสนราย ขณะที่ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มี จำนวนเกษตรกรที่อยู่ในระบบ ประมาณ 1.2 ล้านครัวเรือนจำนวน 6.6 ล้านราย เชื่อว่าหากมาลงทะเบียนจะได้เกษตรกรที่มีความชัดเจนมากขึ้น

นายเชาว์ กล่าวว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีการประกาศรับสมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในวันที่ 28 ตุลาคม

นี้ คาดว่าจะได้รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ กยท.ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ขณะนี้เหลือเวลาเพียง กว่า 30 วัน จำเป็นที่จะต้องให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด 120 วัน

ด้านนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ เผยว่า จะนัดชุมนุมในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก ตามพ.ร.บ.การยางฯระบุว่าผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนสมาชิกจะต้องเป็นนิติบุคคล แต่วิสาหกิจชุมชน กฤษฎีกา ได้ตีความว่าไม่เป็นนิติบุคคล จึงทำให้วิสาหกิจชุมชนกว่า 2 พันแห่งทั่วประเทศ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ปัจจุบันทั้งประเทศมีกว่า 2 พันวิสาหกิจชุมชน จึงเสนอให้สัปดาห์กฎหมายใหม่ นอกจากนี้การเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เปิดช่องให้กับนายทุน (ผู้เช่า) เพราะเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตัวเองทั้งหมด และที่สำคัญการขึ้นทะเบียนคนรับจ้างกรีดยาง จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีหนี้นอกระบบ

อนึ่ง ก่อนหน้านั้นการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรแบบอ้อม 5 คน ภาคเหนือ ได้แก่ นายสาย อินคำ ประธานคณะเครือข่ายจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคม เกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้แก่ นายสังข์ เวิน ทวดห้อย นายกสมาคมเครือข่ายชาวสวนยาง และภาคใต้ มี 2 คน ได้แก่ นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย และนายเสวก ทองเกตุ ประธานชมรมเครือข่ายสถาบันการเกษตรชาวสวนยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

'บิกแดง'เด่นฮ้างจองหวย

แฉ14ชื่อใช้เบอร์โทรเดี่ยว ชงกรม.ชดเชยราคาयाง เสวนาชำแหละ'ชิงเกิล'

'บิกแดง'แฉพริฐ 14 ราย จองชื่อหวยผ่านกรงไทยใช้เบอร์โทรเดี่ยวกัน ส่งชื่อให้ตำรวจตรวจสอบ ลั่นฟันยี่บักวันชื่อสลาก ย้าเอาจริงโทษคุก-ปรับ 1 หมื่นชยหวยเกินใบละ 80 บาท

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

จองหวย

ส่ง14ชื่อให้ตร.ตรวจสอบฮ้างหวย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า เข้าไปตรวจสอบการจองและชื่อสลากผ่านธนาคารกรุงไทยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่มีการซื้อสลาก 1.89 ล้านฉบับ หมดภายใน 13 นาที และจอง 26 ล้านฉบับ หมดภายใน 47 นาที แต่พบว่าผู้ใช้ชื่อ 14 ราย ที่จองชื่อเต็มจำนวน 50 เล่ม แต่ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดี่ยว 2-3 เบอร์ จึงส่งรายชื่อผู้ซื้อทั้ง 14 ราย ไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ช่วยตรวจสอบ และเรียกผู้ค้าดังกล่าวมาพูดคุยแล้ว เพราะมองว่าชื่อผิดปกติ

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่า เพื่อกระจายสลากให้ถึงมือผู้ค้ารายย่อยให้มากขึ้น จึงปรับลดจำนวนการจองและชื่อไม่เกิน 15 เล่ม จากเดิม 50 เล่ม เริ่มกลางเดือนตุลาคมนี้ น่าจะทำให้กลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ที่มากวันจองและชื่อทำได้ยากขึ้น ขณะนี้สำนักงานสลากกำลังประเมินตัวเลข

ของผู้ค้าที่ได้โควตาทั้ง 74 ล้านฉบับว่าจะมีการทิ้งโควตาเท่าใด ซึ่งสลากที่ทิ้งโควตาจะนำมาขายให้ประชาชนรายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทย

พ.ย.ล้นต่อ-ไม่ต่อโควตา74ล.ฉบับ

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ มีศักยภาพในการพิมพ์ได้แค่ 100 ล้านฉบับ แบ่งเป็นโควตา 74 ล้านฉบับ และเปิดให้จองผ่านธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้น 26 ล้านฉบับ ยืนยันว่าจะไม่พิมพ์เพิ่มมากกว่า 100 ล้านฉบับ ดังนั้น ขอร้องกลุ่มองค์กรต่างๆ อย่าเพิ่งมาต่อว่าเรื่องการพิมพ์สลากเพิ่มว่าเป็นการมอมเมา เนื่องจากนโยบายที่กำลังใช้นี้เพื่อให้เห็นว่าความต้องการสลากที่แท้จริงมีเท่าไร ถ้าทราบจำนวนสลากที่ชัดเจนว่าควรจพิมพ์ที่ 60 ล้านฉบับ 70 ล้านฉบับ หรือ 80 ล้านฉบับ สำนักงานสลากฯจะปรับการดำเนินงานอีกครั้งช่วงต้นปี 2559

"เดือนธันวาคมโควตา 74 ล้านฉบับ จะหมดอายุลง การประชุมบอร์ดเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะชัดเจนว่าจะต่อโควตาให้หรือไม่ ถ้าต่อจะต่ออย่างไร ให้สอดคล้องกับชยสลากรายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทย" พล.ท.อภิรัชต์กล่าวและว่า ส่งหนังสือไปยังกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ทั้งนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม และองค์กรการกุศลเพื่อขอคำยืนยันว่าจะยังรับโควตาสลากระดับเดิมหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบพบว่ามีผู้ซื้อกลุ่มหนึ่งที่เคยรับสลากจากผู้ค้ารายใหญ่หันมาซื้อเองผ่านธนาคารกรุงไทยมากขึ้น

จ่อฟันยี่บักวันชื่อสลาก

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่า หากผู้ค้ารายใหญ่ยืนยันที่จะรับโควตาเท่าเดิมต้องมีระบบดูแล

ให้การชยปลีกสลากอยู่ในราคาใบละ 80 บาท หากพบสลากใบใดชยเกินกว่า 80 บาท จะตรวจสอบย้อนหลังว่าเป็นสลากของใคร และจะถูกตัดโควตาทันที นับจากนี้ไปการบังคับใช้กฎหมายชยสลากเกินราคาที่มีโทษปรับ 1 หมื่นบาท และติดคุก 1 เดือน จะถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง จากนั้นไปถ้าผู้ค้าที่ไปรับสลากมาชยเกินราคาบอกได้ว่ารับมาจากใครอาจไม่ถูกลงโทษหนัก จะถูกกันไว้เป็นพยาน

"ที่มีกลุ่มยี่บักไปกว้นซื้อสลากมาไว้ในมือจำนวนมากนั้น บอร์ดเตรียมแนวทางการดำเนินการไว้พอสมควร จะขอสู้อีกครั้งหลังจากทำมาแล้ว 4-5 เดือน แต่ไม่ขอเปิดเผยอะไรมาก เดี่ยวจะรู้ตัวกันก่อน" พล.ท.อภิรัชต์กล่าว พล.ท.อภิรัชต์กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยกผู้ค้าสลากรายย่อยว่า ทาร็อกกับนายชชาติชยพยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินแล้ว คาดว่าน่าจะเริ่มปล่อยกเดือนพฤศจิกายนนี้

"การแก้ปัญหาสลากจะมีอะไรใหม่มาเรื่อยๆ เพราะผมไม่จำเป็นต้องทำเพื่อเอาใจใคร ไม่จำเป็นต้องหาเสียง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มอบให้มาแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะที่ผ่านมาคนชื่อถูกเอาเปรียบมานาน ดังนั้น ถึงเวลาต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะกลุ่มคนที่ซื้อสลากนั้นเป็นคนจน ไม่ใช่คนรวย" พล.ท.อภิรัชต์กล่าว

ทหารเดือนปธ.เร่ชยสลากจ.เลย

แหล่งข่าวบอร์ตสลากกล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพบกที่ 2 (กกล.รส.ทก.2) เชิญตัวนายปรีชา การมงคล ประธานกลุ่มผู้เร่ชยสลากรายย่อย จ.เลย มาตักเตือน และลงบันทึกข้อตกลงห้ามเคลื่อนไหว หลังตรวจพบว่านายปรีชามีเครือข่ายเชื่อมโยงกับ "เจี ส." ที่เป็นหนึ่งในห้าเสือรายใหญ่ของกองสลาก

"ที่ผ่านมานายปรีชามีพฤติกรรมกว้นซื้อสลากไปไว้ในมือจำนวนมาก โดยนำเงินจาก

สหกรณ์ครูแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย และนำ สลากมาขายให้กลุ่มผู้ชายใน อ.วังสะพุง ราคา ใบละ 74-76 บาท รวมถึงมีพฤติกรรมในการ ว่าจ้างชาย โดยให้มารับสลากจากนายปรีชา ในราคาใบละ 80 บาท หากขายเกินกว่าใบละ 80 บาท จะเป็นค่าแรงของคนขาย” แหล่งข่าว **‘บิ๊กฉัตร’ เร่งขงจ่ายชดเชยสวนยาง**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งคณะ ทำงานเร่งหาข้อสรุปอัตราชดเชยสวนต่าง ราคายาง แทนการซื้อยางเข้าสต็อก โดยจะ เน้นการชดเชยสวนต่างของต้นทุนกับราคาที่ เกษตรกรขายได้ เพื่อชดเชยรายได้ให้ชาวสวน ยางที่สูญเสียรายได้จากราคายางที่ลดลงมาอยู่ ที่ราคา 42 บาท/กิโลกรัม (กก.) ต่ำกว่าต้นทุน ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ ประกาศไว้ประมาณ 60 บาท/กก. (มีส่วนต่าง 18 บาท/กก.) โดยเงินส่วนต่างนี้จะเสนอคณะ รัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ตุลาคมนี้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนกรณีผู้ส่งออก ยางพารา 5 อันดับแรกของเมืองไทยขอเจรจา ซื้อยางพาราในสต็อกรัฐบาล 1.85 แสนตัน ใน ราคาตลาดหรือใกล้เคียงกับบริษัท ไทน่า ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นคู่ค้ากับ ไทยผลิตภัณฑ์ชำระและส่งออกยางพารานั้น ได้ถูกกฎหมายแล้ว ยังไม่สามารถบอกเลิกสัญญา กับบริษัท ไทน่า ให้หนาน ที่วางแอล/ซีจ่ายค่า ยางพาราแล้ว 1 หมื่นตัน พร้อมขอเวลานำเงิน ค่าปรับ 41 ล้านบาท มาชำระก่อนในสัปดาห์นี้

สศช.ยันปี59เศรษฐกิจดีขึ้นแน่

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สศช.ยัง คงประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศ (จีดีพี) ปี 2558 ไว้ที่ 2.7-3.2% เพราะ เชื่อว่าผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาล ที่อัดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ ฐานรากกว่า 1.3 แสนล้านบาท จะช่วยประคับ ประคองให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ ไว้ รวมทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นอีก การเบิก จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ที่เริ่มมาตั้งแต่ ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ยิ่งทำให้มีเงินเข้า ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

นายปรเมธีอีกกล่าวว่า ส่วนเศรษฐกิจปี 2559 ต้องดีขึ้นแน่นอน แม้เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นเต็มที่ หรือไม่ได้ดีขึ้นมากนักที่ แต่อย่าง น้อยก็เริ่มทยอยดีขึ้น เช่น สหรัฐ ขณะที่จีน

ก็พยายามดูแลเศรษฐกิจตัวเองอยู่ เวลานี้ยังไม่ใครบอกว่าเศรษฐกิจปีหน้ายังไม่ดี แม้อาจ มีปัจจัยเสี่ยงก็ตาม แต่เชื่อได้ว่าเริ่มทยอยดีขึ้น แน่ การพยายามทำให้เศรษฐกิจในประเทศ สมดุลกับการส่งออกจะทำให้เศรษฐกิจไทย แข็งแกร่ง ต่อสู้กับเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยเสี่ยง เพิ่มมากขึ้นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าสัดส่วน หรือโครงสร้างรายได้ของประเทศจะเปลี่ยน ทันที แม้เวลานี้เศรษฐกิจโลกยังไม่ดีมากนัก แต่สัดส่วนตลาดการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น ด้วยซ้ำ สัดส่วนการส่งออกของไทยอาจไม่ได้ เปลี่ยนทันที แต่เป็นการทยอยเพิ่มสัดส่วนและ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย

วงเสวนาชี้ซิงเกิลเกตเวย์เสี่ยง

ทีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (มธ.) ทำพระจันทร์ กลุ่มสภาหน้า โดม จัดกิจกรรมเสวนา “SINGLE GATEWAY อินเทอร์เน็ตเพื่อความมั่นคง” โดยมีนายยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จากโครงการ อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน นาย ปรีญญา หอมเนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความ มั่นคงทางอินเทอร์เน็ต นายปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ kapook.com และ sanook.com เป็นวิทยากร

นายปรเมศวร์กล่าวว่า เรื่องซิงเกิล เกตเวย์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ยุคเริ่มแรกของอินเทอร์เน็ต ประมาณ 20 ปีก่อน ยุคนั้นเป็นซิงเกิล เกตเวย์ และเป็นยุคสัมปทานการสื่อสาร มี รัฐวิสาหกิจผูกขาดการสื่อสาร เอกชนต้องมา ขอสัมปทานเกตเวย์กับรัฐ ธุรกิจการสื่อสาร ยุคนั้นมีความมั่นคง บังคับให้ใช้เกตเวย์จากรัฐ ที่เดียว เมื่อเปลี่ยนระบบจากสัมปทานเป็นการ ขอใบอนุญาต แต่ละค่ายก็ไปต่อเกตเวย์เอง การเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่แทบจะได้ในวัน เดียว ราคาถูกลงมาก รวมถึงอินเทอร์เน็ต ราคาก็ถูกลง

นายปรเมศวร์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งเคยมีกลุ่ม ผู้ชุมนุมเข้าปิดไฟที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตล่มครึ่ง ประเทศ คำถามคือจะนิยามความมั่นคงอย่างไร ถ้าเป็นความมั่นคงทางสารสนเทศ ซิงเกิล เกตเวย์จะตอบโจทย์จริงหรือไม่ ถ้ารวมเป็น เกตเวย์เดียว แล้วมีการก่อการร้ายหรือวาง ระเบิด อินเทอร์เน็ตมีโอกาสที่จะใช้การไม่ได้ ทั่วประเทศหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่าในทางปฏิบัติ ไม่มีทางที่รวมเกตเวย์ที่เดียวได้”

ยันซิงเกิลเกตเวย์ไม่ตอบโจทย์ศก.-มั่นคง

นายยิ่งชีพกล่าวว่า ทางกายภาพของ ซิงเกิล เกตเวย์ ไม่ได้แปลว่ารวมแล้วเป็นท่อ เดียวเสมอไป เช่นเดิมมีทางออกหลายทาง กระจายทั่วประเทศ พอเป็นซิงเกิล เกตเวย์ ไม่ได้หมายความว่ายุบมาอยู่ที่เดียว แต่น่า จะหมายความว่ารวบรวมอำนาจบริหารมาอยู่ที่ คนคนเดียวคือรัฐ ทำให้ตำรวจถึงต้องการให้ เป็นซิงเกิล เกตเวย์ เพราะการหาผู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต้องขอไอพี ผู้กระทำความผิดแล้วตรวจสอบกับผู้ให้บริการ เพื่อดูว่าเจ้าของไอพีเป็นใคร แล้วขอหมาย ศาลเพื่อยึดคอมพิวเตอร์ หาผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดี แต่ผู้ให้บริการบางประเภท เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล มินิโบายความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐเช่นการ ขอไอพี ตำรวจจึงต้องการให้มีซิงเกิล เกตเวย์ เพื่อสามารถได้ไอพีและดำเนินคดีได้

นายปรีญญากล่าวว่า ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ หรือความมั่นคง ซิงเกิล เกตเวย์ไม่ตอบโจทย์ ในต่างประเทศมีการถกเรื่องซิงเกิล เกตเวย์ เช่นกัน แต่ที่อยากจะทำคือ ตอนนี้นำประชาชน เขามีความรู้กันแล้ว ประเทศจีนมีการใช้ระบบ ซิงเกิล เกตเวย์ แต่ประชาชนเขาสามารถใช้ วิพีเอ็น ในการเล่นเฟซบุ๊ก กูเกิล และเว็บต่างๆ ที่รัฐบาลล็อกได้หมดแล้ว เป็นการเล่นอินเทอร์เน็ต ได้ดีเพื่อหนีการควบคุมของรัฐ

เย้ยทำไทยอยู่ยุค‘กะลาวิวัฒน์’

นายยุกติกล่าวว่า สิ่งที่เราทำกำลังจะทำคือ กระบวนการกะลาวิวัฒน์ ที่พยายามทำให้คนใน สังคมไทยก้าวไปอยู่ในยุค อินเทอร์เน็ตมัน มีการกระจายข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ต่างจาก คลื่นวิทยุโทรทัศน์ แต่รัฐในยุคกะลาวิวัฒน์ ยังคิดว่าโลกยังเป็นยุคคลื่นวิทยุโทรทัศน์ เหนือ สิ่งอื่นใดสื่อออนไลน์ มีสิทธิในการป้องกันความ เป็นส่วนตัวและมีเสรีภาพในการแสดงออกด้วย

นายยุกติกล่าวว่า การระดมกันกด F5 มันบอกได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มองว่าเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมันอยู่ในชีวิต ประจำวัน คำพูดของคนไม่กี่คน ประกอบด้วย เหตุผลที่เล็กน้อย ทำให้รู้สึกถูกกักก่ายชีวิต ประจำวัน จึงเกิดความตื่นตัวค่อนข้างมาก แต่ทางกลับกันน่าเป็นห่วงว่าสังคมนี้ ถ้าเป็น เรื่องไม่กระทบกับเราก็ไม่สนใจ แต่ถ้าเรื่องที่ กระทบกับเราถึงจะสนใจ แสดงถึงความเห็น แก่ตัว นอกจากซิงเกิล เกตเวย์ ยังมีอีกหลาย

เรื่องที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ค่อยมีคนสนใจ อยากจะให้เรื่องซึ่งเกิด เกิดเว่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนไปสนใจปัญหาที่ใหญ่มากกว่านี้

ไอซีทีเคลียร์กลุ่มด้านซิงเกิลแล้ว

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า จากกรณีของกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิล เกตเว่ย ซิดเส้นตายให้รัฐบาลยกเลิกโครงการก่อนวันที่ 14 ตุลาคม มิเช่นนั้นจะยกระดับการก่อกวนเว็บไซต์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้หารือกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต และกลุ่มคนผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวบางส่วนแล้ว โดยชี้แจงชัดเจนว่าโครงการ ซิงเกิล เกตเว่ย ยังไม่ดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนศึกษาเท่านั้น ในการศึกษาที่ไม่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือทำให้ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตลดลงแต่อย่างใด ผู้ฟังเข้าใจระดับหนึ่งแล้ว จึงเชื่อว่าวันที่ 14 ตุลาคมนี้ น่าจะไม่มีเหตุการณ์ก่อกวนเว็บไซต์อีก แต่ไอซีทียังคงเฝ้าระวังอยู่

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ในฐานะโฆษกไอซีที กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ก่อกวนเว็บไซต์ภาครัฐ ขอยืนยันว่าทางไอซีทีไม่มีแนวคิดที่จะดำเนินการเอาผิด เนื่องจากไม่ใช่ว่าหน้าที่ของไอซีที แต่หากมีผู้เดือดร้อนจากการก่อกวนอาจมีความผิดตามกฎหมาย

'อียู' ตรวจสอบหน้าไทยแก้ไอยูยู

พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ โฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมพ.) กล่าวว่า ผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) จะเข้ามาตรวจสอบประมงไทยเรื่องแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและขาดการควบคุม (ไอยูยู) ในวันที่ 12 ตุลาคม ตามวงรอบที่อียูจะมาดูความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประมงของไทย หลังผ่านมาแล้ว 5-6 เดือนที่อียูให้ข้อคิดเห็นไว้ โดยคณะที่มารอบนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย

เทคนิค 2-5 คน มาตรวจสอบก่อน หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้ามาดูอีกรอบภายในเดือนตุลาคมนี้

พล.ร.ท.จุมพลกล่าวว่า เรื่องที่อียูจะเข้ามาดู คือ ความคืบหน้าและรายละเอียดการ

ดำเนินงานที่เคยแนะนำไทยไว้ หลักๆ มี 4 ข้อ 1.เรื่องกฎหมายแก้ไขปัญหาประมง ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง มีข้อหาหรือบางประการที่ยังมีข้อเสนอละเอียดไว้ 2.แผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายร่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว 3.การติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) เรือใหญ่ที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปดำเนินการแล้ว ส่วนเรือที่ยังไม่ติดตั้งส่วนใหญ่เป็นเรือที่ทะเบียน เอกสารยังไม่ครบถ้วน และ 4.ระบบตรวจสอบย้อนกลับ กรมประมงยังใช้ระบบกระดาษ ในการตรวจสอบข้อมูลอยู่ ยังไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเมื่อระบบวีเอ็มเอสยังไม่เสร็จเรียบร้อย ไม่สามารถทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

"กล่าวพูดได้เลยว่าการดำเนินการของไทยชัดเจนมากกว่าประเทศที่โดนใบแดง ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ศรีลังกา ที่เขาไม่ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ หรือความตั้งใจในการแก้ปัญหาแบบที่ไทยทำมาตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมา" พล.ร.ท.จุมพลกล่าว

เอกชนจี้รัฐลดค่าเช่าเขตศก.พิเศษ

นายอำนาจ นันทาร นายกสมมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กล่าวถึงกรณีที่พักเอกชนขอให้กรมธนารักษ์ลดราคาเช่าที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลว่า เป็นเรื่องที่กรมธนารักษ์ควรเร่งพิจารณา เพราะเอกชนต้องการเร่งลงทุนให้ทันกำหนดขอรับสิทธิประโยชน์ภายในเดือนมิถุนายน 2559

นายอำนาจกล่าวว่า ขณะนี้พบว่าที่ดินของรัฐไม่ได้จูงใจกว่าที่ดินของเอกชนมากนัก หากรัฐยังคงกรอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมแรกเข้าอัตราเดิม เอกชนก็คงต้องมองหาพื้นที่โดยรอบตัวเมืองของเขตเศรษฐกิจแทนราคาที่ดินไม่สูงประมาณ 500,000 บาทต่อไร่ ขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่อื่น ซึ่งมีระยะห่างจากตัวเมืองใกล้เคียงกับแม่สอด มีราคาประมาณ 400,000-800,000 บาท จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ" นายอำนาจกล่าว

สนพ.เร่งระบบไฟฟ้าเขตศก.พิเศษ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ.ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง

ทางเลือก

เดิม ไร่ละ 1 พันบาท/ไม่เกินครอบครัว ละ 15 ไร่

ใหม่ ชดเชยส่วนต่าง ที่ กก.ละ 60 บาท หากราคาตลาด 42 บ./กก. จ่าย 18 บาท

ดำเนินการไปแล้ว 42 จังหวัด/ 8.5 แสนครอบครัว รวม 8.2 ล้านไร่

• เสนอรัฐบาลตัดสินใจแนวทางที่ 1 หรือ 2

(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดทำแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (อาเซียน เพาเวอร์ กริด) ได้แก่ การก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 2.การพัฒนา ระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต้องมีสายส่งแรงสูง ทั้งระบบ 230 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ ระยะแรกมี 6 พื้นที่ ได้แก่ 1.อ.แม่สอด จ.ตาก 2.อ.รัฐประศาสตร์ จ.สระแก้ว 3.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 4.อ.เมือง จ.มุกดาหาร 5.อ.สะเตา จ.สงขลา และ 6.อ.เมือง จ.หนองคาย นายทวารัฐกล่าวว่า ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องพัฒนาให้เข้าสู่ระบบใหม่ให้เป็นรูปแบบสัญญาที่มีข้อกำหนดระยะเวลา ปริมาณซื้อขายที่แน่นอน อาจเป็นระบบแบบ ผลผลิตงานที่จ่ายไฟได้ต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า

เกษตรฯชงกรม.ชดเชยส่วนต่างราคาขาย

เกษตรฯจัดคณะทำงานพิจารณาอัตราชดเชยส่วนต่างราคาขายเตรียมเสนอกรม. 13 ต.ค.นี้ พร้อมปิดทาง 5 เสือขอซื้อยางในสต็อก เหตุยังไม่สามารถบอกเลิกสัญญาให้หนานฯได้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งให้คณะทำงานพิจารณาอัตราชดเชยส่วนต่างราคาขาย แทนการซื้อยางเข้าสต็อกที่มีนายมลชัย พิณีจจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน เปรียบการชดเชยส่วนต่างของต้นทุนกับราคาขายพาราที่เกษตรกรได้รับเพื่อชดเชยให้กับชาวสวนยางที่สูญเสียรายได้จากราคาที่ปรับตัวลดลงมาเหลือ 42 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ต่ำกว่าราคาต้นทุนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ที่ประกาศไว้ประมาณ 60 บาทต่อกก. เมื่อคณะทำงานสามารถสรุปได้ชัดเจนแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาวินิจฉัย 13 ต.ค.นี้

“นายกรัฐมนตรีมีความกังวลมากในปัญหาการราคาขาย ได้สั่งในที่ประชุมคณะ

กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ครั้งก่อนให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเงินค่าส่วนต่างราคาขายพาราขึ้น และเร่งสรุปผล เพื่อออกมาตราการชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยางภายใน 3 เดือน ผมจึงให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งเดิมจะมีการประชุมเรื่องของส่วนต่างราคาวันที่ 14 ต.ค.นี้ ให้เลื่อนประชุมเข้ามาในต้นสัปดาห์ เพื่อให้ทันเสนอนายกรัฐมนตรีวันที่ 13 ต.ค.นี้” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

ส่วนกรณีผู้ส่งออกยางพารา 5 อันดับแรกขอเข้าพบพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเจรจาขอซื้อยางพาราในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1.85 แสนตัน ในราคาตลาดหรือใกล้เคียง ในล็อตที่บริษัท ไชนา ใหนานฯ รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ซื้อที่เป็นคู่ค้ากับไทย ผิดนัดชำระเงินและส่งมอบยางพารากระทรวงเกษตรฯได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ายังไม่สามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัท ไชนา ใหนานฯ

ได้ขณะนี้ เพราะบริษัทยังยืนยันที่จะซื้อยางโดยการวางแอล/ซีมา เพื่อจ่ายค่ายางพาราแล้ว 1 หมื่นตัน ขอเวลาในการนำเงินค่าปรับประมาณ 41 ล้านบาท มาให้ชำระค่าปรับก่อนในสัปดาห์นี้

“แม้สิ้นสุดสัญญาส่งมอบยางพาราเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมาแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา เพราะผู้ซื้อยังแสดงความจำนงจะซื้อยางพาราต่อ แม้ผู้ส่งออก 5 รายใหญ่แสดงความต้องการจะซื้อยางทั้งหมดในตอนนี้อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถทำได้ เพราะสัญญากับบริษัท ไชนา ใหนานฯ ยังไม่ยุติลง หรือแม้จะบอกเลิกสัญญาลงไป ผู้ส่งออกก็ไม่สามารถซื้อยางพาราล็อตนี้ ตามราคาที่เราเสนอเข้ามาได้ เพราะยางพาราทั้งหมดต้องถูกนำออกประมูลขายก่อน ไม่สามารถลดขั้นตอนขายให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ เมื่อมีการขายแล้วขาดทุนหรือราคาตลาดต่ำกว่า ราคาที่บริษัท ไชนา ใหนานฯ ตกลงซื้อชดเชยกับไทยไว้ ก็ต้องเคลมราคาส่วนต่างกับบริษัท ไชนา ใหนานฯ เพิ่มได้” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการช่วยเหลือชาวสวนยาง ในช่วงที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เงินชดเชยชาวสวนยาง 1,000 บาทต่อไร่ ครัวเรือนไม่เกิน 15 ไร่ ครอบคลุม 42 จังหวัดที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ 42 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.2 ล้านไร่ วงเงิน 8,500 ล้านบาท อีกทั้งยังมีทางเลือกการช่วยเหลือตามที่เกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรี ที่เรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติเงินชดเชยส่วนต่างราคาขายพาราที่กก.ละ 60 บาท หากราคาตลาดลดลงมาอยู่ที่ 42 บาทต่อกก. ส่วนต่างที่จ่ายคือราคา 18 บาทต่อกก. ทั้ง 2 มาตรการ ถือเป็นมาตรการชดเชยรายได้ให้ชาวสวน ที่คาดว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคนตัดสินใจเองว่า จะเลือกแนวทางไหน

ยางพาราไทยกับงานวิจัย

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา



เชิงวิชาการ "ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี อำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สุกัญญา วีระภูธรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์, วราภรณ์ ขจรไชยกูล ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสถาบันวิจัยยาง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการสัมมนา

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 10 ตุลาคม 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12592

Col.Inch: 19.04

Ad Value: 17,136

หน้า: 15(ล่างขวา)

PRValue (x3): 51,408

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: โคราชซานรับมท.1 ประกาศแจ้งเดือนร่นร่วมกันประหยัดน้ำ

โคราชซานรับมท.1 ประกาศแจ้งเดือน ร่นร่วมกันประหยัดน้ำ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิชลประทานจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.นครราชสีมา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปรากฏภูมิภาค เข้าร่วมประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์แจ้งสถานการณ์และแนวโน้มวิกฤติปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 พร้อมรับมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากรัฐบาล โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารของแต่ละกระทรวง ร่วมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วม

นายวิเชียรกล่าวว่า การประชุมในวันนี้รัฐบาล โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดประกาศแจ้งเดือนไปยังประชาชนให้ร่นร่วมกันประหยัดน้ำ เนื่องจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศ มีปริมาณที่น้อย ประชาชนจำเป็นต้องมีการจัดการบริหารน้ำให้ดีเพื่อมีน้ำไว้ใช้ไปตลอดฤดูแล้งนี้ โดยเฉพาะการปลูกพืชฤดูแล้ง ประชาชนควรงดการปลูกและหันหาอาชีพอื่นมาเสริมแทน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนด มาตรการ 8 มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งนี้ได้

สำหรับ จ.นครราชสีมา ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในการร่นร่วมกันประหยัดน้ำ เนื่องจากน้ำต้นทุน ในแต่ละเขื่อนขณะนี้ มีปริมาณที่น้อย เพียง 30-40 เปอร์เซ็นต์ ของความจุเขื่อนเท่านั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บน้ำที่มีไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ส่วนเรื่องในการทำการเกษตรนั้น อาจจะต้องละเว้น ซึ่งทางจังหวัดจะได้มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนแทนการทำการเกษตร

ถึงคิวอุ้มสวนยางชงมาตรการเข้า ครม.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ายางพารา ร่วมกับ 5 เสือผู้ส่งออกยางพาราของไทย ที่มาเจรจาซื้อขายยางพาราในสต็อกจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาที่ยังเหลืออยู่ 185,000 ตัน โดยมอบหมายให้ทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไปเจรจากับ 5 เสือผู้ส่งออกเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง

ส่วนการช่วยเหลือชาวสวนยางนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ต.ค. นี้ จะเสนอวงเงินช่วยเหลือพิเศษให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยกติกาเบื้องต้น นายกฯ ต้องการให้เงินที่ช่วยเหลือนำไปสร้างความเข้มแข็งในการผลิตแปรรูปเก็บรักษาจะไม่ให้เป็นเงินให้เปล่า แต่ต้องนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่จะเป็นวงเงินเท่าใดต้องรอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจก่อน

ด้านนายประเสริฐ สติลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ถอนการลงทุนในธุรกิจปลูกปาล์ม ที่ประเทศอินโดนีเซีย สืบเนื่องมาจากการลงทุนใน 5 พื้นที่ ได้ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาเห็นว่า เป็นธุรกิจที่ ปตท. ไม่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงธุรกิจและความเข้าใจในพื้นที่ จึงมีมติให้ถอนการลงทุน และขายกิจการออกไปเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคต โดยขณะนี้ได้ขายไปแล้ว 3 พื้นที่ และกำลังดำเนินการในอีก 2 พื้นที่.

น้ำทะเลลักหลายจว.

ฝนซัดโคราช-ขอนแก่น เดือนเหนือ-อีสาน21จว. รับมือพายุลใหญ่ถึง12ตค. หมอกพิษได้เริ่มคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบน

▶▶▶ ต่อ : น้ำทะเลลัก - หน้า 6

น้ำทะเลลัก

มีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในช่วงวันที่ 9-12 ตุลาคมนี้ จึงได้ประสาน 21 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย แยกเป็นภาคเหนือ 13

จังหวัดได้แก่ ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ภาคอีสาน 8 จังหวัด ได้แก่สกลนคร มุกดาหาร นครพนม อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย และหนองบัวลำภู พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝนถล่มโคราชน้ำท่วมหลายจุด

ที่จ.นครราชสีมา ช่วงเช้า เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่จ.นครราชสีมา นานกว่า 2 ชั่วโมง ส่งผลให้เขตเทศบาลนครราชสีมา เกิดน้ำท่วมขังบนถนนไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนร้านค้า ประชาชน เกิดการจราจรติดขัดหลายจุด อาทิ แยกไอทีพลาซ่า,แยกจักราช ต.หัวทะเล,ชุมชนบ้านหนองโสน, โรงเรียนบุญวัฒนาโดยเฉพาะจุดที่เกิดน้ำท่วมขังระดับสูงคือถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ต่อเนื่องถึงหน้าประตูทางเข้าค่ายสุรนารี กองทัพบกที่ 2 น้ำท่วมสูง

30-50 เซนติเมตร รถยนต์เล็กไม่สามารถผ่านได้ ต้องเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทนซึ่งในจวนของผู้ว่าฯนครราชสีมาได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำที่ท่วมขัง ภายในออกมาด้านนอก ส่วนน้ำท่วมด้านหน้าประตูทางเข้าค่ายสุรนารีเร่งระบายลงคลองส่งน้ำ

ฝนตกฟ้าปิด-น้ำท่วม ขอนแก่น

ขณะที่ เช้าวันเดียวกันที่ จ.ขอนแก่น เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามืดจนถึงก่อนเที่ยงวัน ฝนยังไม่หยุดตก ท้องฟ้ามืดครึ้ม ลมกระโชกฟ้าปิด ส่งผลให้สายการบินต่างๆ ที่จะมีบินมายัง ท่าอากาศยานขอนแก่น และเที่ยวบินจากท่าอากาศยานขอนแก่น ขาออกช่วงเช้ามีเที่ยวบิน 3 สาย การบินขึ้นบินไม่ได้ ต้องประกาศเลื่อนกำหนดออกไปได้แก่ สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9806, สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3251 และสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE041 จากเหตุการณ์สภาพอากาศปิด ส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง 3 เที่ยวบินต้องตกค้างกว่า 400 คน โดยสายการบิน 3 เที่ยวบิน ได้นำเครื่องบินไปลง ที่ท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อรอให้สภาพอากาศที่ขอนแก่นเปิดก่อนจะมารับบริการตามปกติ

จากมีฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมง



◀...โคราชท่วม : จากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุไซร่อนมูจีแก ที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน ทำให้น้ำหลายสายในพื้นที่เขตเทศบาลนครราชสีมา เกิดน้ำท่วมขังการจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ได้ทำให้ถนนหลายสายในเมืองขอนแก่น และบนถนนมิตรภาพมีน้ำท่วมขัง โดยถนนมิตรภาพ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี น้ำท่วมขังสูง 20-30 เซนติเมตร ส่งผลการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร

น้ำป่าไหลบ่าท่วม 2 อ.ในลพบุรี

ที่จ.ลพบุรี จากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนได้เกิดน้ำป่าจากภูเขา ระลอกใหม่ไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ใน 2 อำเภอคือ อ.โคกสำโรงและ อ.เมืองโดยถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 166-167 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นถนนสายหลัก เชื่อมระหว่าง อ.โคกสำโรงกับอ.เมืองลพบุรี มีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลลงมาจากภูเขาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและท่วมถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร ต้องเปิดเส้นทางพิเศษ ระบายรถวิ่งชั่วคราว ขณะที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโป่ง ช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว

ชาวบ้านทำศาลา50หลังขนของหนี

นอกจากนี้ หลังฝนตกตลอดทั้งคืนได้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาเหินบ น้ำสะสมในพื้นที่ทุ่งนาไหลบ่าอย่างรวดเร็วท่วมชุมชนบ้านเขาเหิน หมู่ที่ 7 เขตเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี ทำให้ชาวบ้านกว่า 50 หลังคาเรือน ต้องขนหนีน้ำ เพราะน้ำมีปริมาณสูง อยู่ที่ 50 ซม.ถึง 1 เมตร ซึ่งปภ.ลพบุรี พร้อมทหารลงพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันอย่างจ้าละหวั่น

ปราจีนน้ำทะเลลึก2ฝั่งท่วมรร.

ที่จ.ปราจีนบุรีตั้งช่วงค่ำถึงเช้าวันเดียวกัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี มีปริมาณฝนตกหนักมาโดยตลอด ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีมวลน้ำจากเขาใหญ่ไหลมาจาก อ.นาดี อ.ประจันตคาม ที่

พื้นที่ติดกับอุทยานฯเขาใหญ่ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีมากขึ้นทำให้น้ำในแม่น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีตั้งแต่ พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ อ.เมือง และอ.บ้านสร้าง โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านย่านางวัง อยู่ชายแม่น้ำและอยู่ในพื้นที่รับน้ำทำให้น้ำไหลท่วมโรงเรียน โรงอาหาร สูง 30 เซนติเมตร คณะครู นักเรียน เร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูง ส่วนที่ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์ ปริมาณน้ำ ยังสูงขึ้นตลอดเวลา ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจนต้องขึ้นไปอาศัยชั้นสอง

ยุทธศาสตร์12ปีจัดการน้ำไทยใหม่

วันเดียวกัน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง“วิกฤติน้ำท่วม-น้ำแล้ง” โดยชี้แจงว่า แนวทางขับเคลื่อนหลักของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาพื้นที่แล้งท่วมซ้ำซากตามแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ 12 ปีว่าหลังเกิดวิกฤติอุทกภัยปี 2554-2556 วิกฤติแล้งปี 2557-2559 รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์น้ำพลิกโฉมการบริหารน้ำของไทย แก่วิกฤติอย่างยั่งยืนคือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี 2558-2569 ซึ่งไม่ได้ใช้งบมากถึง 9.5 แสนล้านบาท

ต่อ : น้ำทะเลลึก - หน้า 7

น้ำทะเลลึก

“โดยนโยบายการจัดการน้ำที่ยกเป็นวาระแห่งชาติ วางไว้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลใดมาเลือกตั้งก็ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ฯถือเป็นแผนจัดการน้ำที่สมบูรณ์ที่สุดมากกว่าแผนน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่เน้นแก้ปัญหา น้ำท่วมเท่านั้นโดยปีนี้จัดสรรงบประมาณไว้ 5-6 หมื่นล้านบาท เป็นงบปกติของหน่วยงาน เน้นบูรณาการตามแผนน้ำ พิจารณาความซ้ำซ้อน ระหว่างแผน

งานในปี 2560 ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคมีประปาหมู่บ้าน 7,490 แห่ง ประปาโรงเรียน 6,132 แห่ง อีกทั้งสร้างความมั่นคงเพื่อการผลิตจะเพิ่มพื้นที่ต้นทุนน้ำในเขตชลประทาน 10 ล้านไร่ภายในปี 2569” รมว.เกษตรฯย้ำ

ส่วนมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งปี 2558-2559 โดยวันนี้ เป็นวันแรกที่กระทรวงเกษตรฯส่งทีมสร้างความเข้าใจใน 8 มาตรการ ที่ทางกระทรวงจะนำมาช่วยเหลือในช่วงหน้าแล้งเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการของประชาชน เบื้องต้นใช้งบประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท หากมีความจำเป็นชาวบ้านในพื้นที่ขอโครงการเพิ่มเติมพร้อมของบกลางมาช่วยเหลือ

สถานการณ์หมอกควันได้เริ่มดีขึ้น

สำหรับสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ของไทย พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ล่าสุด กระทรวงทรัพยากรฯแจ้งว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายคุณภาพอากาศหลายจังหวัดภาคใต้ดีขึ้น เช่น สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี และ จังหวัดใกล้เคียง มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ในระดับปานกลาง ขอให้ทุกคนในพื้นที่สบายใจ

โดยล่าสุดกองทัพอากาศได้นำเครื่องบินขึ้นโปรยละอองน้ำสะอาดเพื่อลดปริมาณหมอกควัน ลดปัญหาหมอกพิษในอากาศที่จ.สงขลา เน้นเขตพื้นที่ชุมชนจะปฏิบัติการกิจจนสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนกระทรวงเกษตรฯใช้เครื่องบิน 4 ลำ ไปทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จ.สงขลา และกระบี่ ส่วน กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งหน้ากากอนามัยและชนิดพิเศษ ให้ผู้ป่วย 3 โรคคือ โรคหอบหืด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่งพอง แจกให้ประชาชนใน 7 จังหวัด

นายภคเป็นห่วงปชช.สั่งทำเต็มที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 10 ตุลาคม 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12592

หน้า: 1(กลาง), 6, 7

Col.Inch: 108.13 Ad Value: 151,382

PRValue (x3): 454,146

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: น้ำทะเลลึกหลายจว.ฝนซัดโคราช-ขอนแก่นเดือนเหนือ-อีสาน21จว.รับมือพายุใหญ่ถึง12ตค.หมอก...

สำหรับการประสานงานกับ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอินโดนีเซีย
ต้นทางปัญหานั้น เอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้แจ้ง
ว่าทางอินโดนีเซียกำลังเร่งแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน พร้อมจะนำเจ้าหน้าที่ประชุม
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ปลายเดือน
ตุลาคมที่เวียดนามด้วย

นายกฯเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ ได้สั่งการให้ทุกหน่วย
เร่งทำงานเต็มที่ทั้งการฉีดละอองน้ำ ทำ
ฝนเทียม พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
ให้ประชาชนและการพูดคุยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

จีนเหมาอย่าง2แสนตัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ต.ค. จะเสนอแนวทางในการหาเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยดูแลราคาอย่าไม่ให้ตกต่ำในช่วงฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งจะเน้นสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการนำไปปรับ โครงสร้างการผลิต การแปรรูป หรือการเก็บรักษาขางพารา

สำหรับสต็อกขางพาราลือตเดิมที่มีอยู่กว่า 200,000 ตัน ขณะนี้ประเทศจีนสั่งซื้อสต็อกขางพาราดังกล่าวในราคา 42 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้ส่งออกขางเอกชนรายใหญ่ 5 รายของไทย ประสงค์ซื้อในส่วนนี้ไปแปรรูปในราคาที่ใกล้เคียงกันเบื้องต้นจะพูดคุยว่าใครจะให้ราคาสูงกว่ากัน และจะกำหนดการจัดส่งภายในระยะเวลาที่ชัดเจน

เรื่องนี้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาว่าจะเห็นชอบว่าจะขายขางในส่วนนี้ให้แก่ใคร ส่วนสต็อก 100,000 กว่าตัน ภาคเอกชนจะซื้อในราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

'สมคิด'ชงมาตรการหนุนสวนยาง

● สนองนโยบายสร้างความเข้มแข็ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของประเทศไทย ที่มกราคมของปีนี้ยางพาราในสต็อกที่รักษาเสถียรภาพพาราพาราที่เหลืออยู่ 185,000 ตัน เพื่อนำไปแปรรูป ซึ่งเป็นยางพาราตามสัญญาเดิมที่บริษัท ให่หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อไว้กับไทย 208,000 ตัน แต่ผิดสัญญาส่งมอบและหมดสัญญาไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยเรื่องนี้ทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเจรจากับ 5 เสือผู้ส่งออกและบริษัท ให่หนาน เพื่อตัดสินใจอีกครั้งว่าฝ่ายใดจะให้ราคาสูงกว่ากันเพื่อขายยางพาราให้แก่ฝ่ายนั้น

"ตอนที่บริษัท ให่หนาน ทำสัญญาไว้ตอนแรกราคา 63 บาทต่อกิโลกรัม แต่หลังจากที่มีการนำส่งล่าช้าจนหมดสัญญาและยางเริ่มเสื่อมคุณภาพจากการมีสนิมและขึ้นราทำให้พ่อค้าผู้ส่งออกของไทยมาเสนอที่ประมาณกิโลกรัม (กก.) ละ 41-42 บาท ขณะที่ให่หนานก็เสนอราคาใกล้เคียงกันกับฝ่ายไทย ดังนั้นก็ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดูว่าใครให้ราคาสูงกว่า ซึ่งจะต้องมีการเจรจาและ



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ตัดสินใจอีกครั้ง" นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือสวนยางพารา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ตุลาคม 2558 จะมีการเสนอเงินช่วยเหลือพิเศษให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา โดยกติกเบี่ยงต้นนายกต้องการให้เงินที่ช่วยเหลือนำไปสร้างความเข้มแข็งในการผลิต แปรรูป เก็บรักษา จะไม่ใช่เป็นเงินให้เปล่า ต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่จะเป็นวงเงินเท่าไรต้องรอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจก่อน นอกจากนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้วางกรอบนโยบายการทำงานไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย โดยกำหนดเงินช่วยเหลือสวัสดิการชาวสวนเป็นกฎหมายที่ชัดเจน และมีเงินเชสส์ (cess) หรือค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพาราการรักษาเสถียรภาพพาราพารา โดยอนาคตจะแบ่งส่วนนี้ไว้ช่วยเหลือและสร้างสวัสดิการให้แก่ชาวสวนด้วย

ชงครม.เคาะชดเชยยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าสั่งการให้คณะทำงานพิจารณาอัตราชดเชยส่วนต่างราคายางแทนการซื้อยางเข้าสต็อก ที่มีนายสมชาย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเร่งหาข้อสรุป เรื่องชดเชยส่วนต่างของต้นทุนให้ชาวสวนยางจากราคาผลผลิตยางพาราที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราคา 42 บาท/ก.ก.ซึ่งต่ำกว่าราคาค้นทุน 60 บาท/ก.ก.

เงินส่วนต่างที่คณะทำงานพิจารณาจะสรุปที่อัตราเท่าไรนั้น ต้องมีการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้งในวันที่ 13 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการช่วยเหลือชาวสวนยาง ในช่วงที่ผ่านมา ให้เงินชดเชย 1,000 บาท/ไร่ คริวเรือนไม่เกิน 15 ไร่ ครอบคลุม 42 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.2 ล้านไร่ วงเงิน 8,500 ล้านบาท และยังมีอีกทางเลือกคือตามที่ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เสนอให้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง กิโลกรัมละ 60 บาท โดยหากราคาตลาดลดลงมาอยู่ที่ 42 บาท/ก.ก. ส่วนต่างที่จ่ายคือ 18 บาท/ก.ก.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ-ทัศนวิจารณ์

วันที่: จันทร์ 12 ตุลาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5105

Col.Inch: 47.10

Ad Value: 63,585

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 190,755

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คม ชัด ลึก: บริหารน้ำอย่างสมดุล



บริหารน้ำอย่างสมดุล

รัฐบาลเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ 12 ปี ซึ่งเป็นแผนจัดการน้ำที่สมบูรณ์ที่สุด โดยได้จัดสรรงบประมาณปีนี้งบไว้ 5-6 หมื่นล้านบาท นับเป็นงบประมาณปกติของหน่วยงานที่เน้นการบูรณาการตามแผนน้ำ เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤติอุทกภัยเมื่อปี 2554-2556 ไล่เรียงมาจนถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ฝนไม่ตกหรือตกน้อย จนเกิดเป็นวิกฤติแล้งในปี 2557 และคาดว่าจะลามไปถึงปี 2559 ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากธรรมชาติที่ป่าไม้ถูกทำลายลดลงอย่างมหาศาล ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปทุกมิติ ขณะที่ประเทศในอาเซียนได้ฝนมาจากป่า แต่วันนี้ป่าไม้หายไปเป็นจำนวนมาก จึงต้องหันมาสร้างป่ากันใหม่ รวมทั้งจัดระเบียบคนกับป่าใหม่เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำ ย้ำชัดเจนไม่ว่า รัฐบาลใดเข้ามาบริหารประเทศต่อจากนี้ ต้องเดินตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างปี 2558-2569 โดยในปี 2560 ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภค เป็นประปาหมู่บ้าน 7,490 แห่ง ประปาโรงเรียน 6,132 แห่ง ส่วนด้านการสร้างความมั่นคงเพื่อการผลิตจะเพิ่มพื้นที่ต้นทุนน้ำในเขตชลประทาน 10 ล้านไร่ ภายในปี 2569 โดยมีวิสัยทัศน์ให้

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ-ทัศนวิจารณ์

วันที่: จันทร์ 12 ตุลาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5105

Col.Inch: 47.10

Ad Value: 63,585

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 190,755

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คม ชัด ลึก: บริหารน้ำอย่างสมดุล

ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

การบริหารจัดการน้ำมีความสำคัญยิ่ง รัฐบาลจึงได้กำหนด ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระยะ เร่งด่วนและแผนระยะยาว เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และไม่เกิดการหยุดชะงักจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ในอนาคต โดยทุกฝ่ายน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริและหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงานและ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีรับสั่งให้เตรียมแหล่ง น้ำและแก้มลิงในโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการ ที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับทางกองทัพ ในการแก้ปัญหาเพื่อ ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ พลสกนิกรชาวไทย

ทุกวันนี้แม้ฝนจะตกน้อยหรือตกได้เขื่อน แต่เราเห็นความ พยายามของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาทั้งเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาว อย่างไม่ลดละ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ อนุมัติโครงการแก้ไขปัญหายั่งยืน โดยกำหนดแนวทางขึ้นมา 8 มาตรการ 55 โครงการ เป็นเงินหลายหมื่นล้านบาท บูรณาการงาน ของทุกกระทรวง ทั้งการขุดแหล่งน้ำเพิ่มเติม การขุดลอกคูคลอง การขุดน้ำบาดาล การจ้างงาน การลดต้นทุนการผลิต การปรับ เปลี่ยนการปลูกพืช โดยมีภาคเอกชนเข้ามาสมทบ ขณะเดียวกัน ความพยายามในการดึงภาคเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดสรรน้ำ รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด รูปแบบการจัดสรรน้ำให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งเกษตรกร ครัวเรือน การรักษาสภาพแวดล้อม ก็จะเป็นพื้นฐานให้เกิดความสมดุลในการ ใช้น้ำของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตได้อีกด้วย

เฉพาะกิจ ลุยชุดคู้ย นมรร.บูต

ลุยตรวจนมทั่วประเทศ “รวม.เกษตรฯ”
ตั้งชุดเฉพาะกิจชื่อ “อินทรี” ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ♦ อ่านต่อหน้า 14

นมรร.

□ ต่อจากหน้า 1

โดยจะไม่บอกให้รู้ตัวล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่มีผักชีโรยหน้า เสนอขอฯ สงสัยเด็กไทยดื่มนมแต่ตัวเล็ก เติบโตเพิ่มอาหารเสริมวิตามินตัวอื่น “ออส.” ยันจับนมกล่องซีมกอกกลางเพิ่ม 300 ดันต่อวัน แก้ปัญหานมล้นช่วงวันหยุด ให้ 4 สมาคมบริหารกันเอง

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงฯ เดินทางตรวจสอบกระบวนการผลิตนมโรงเรียน ของศูนย์รวบรวมนมดิบ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมซักรับชมระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ภายในโรงงานผลิตนมแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ และยูเอชทีของสหกรณ์ รวมทั้งตรวจโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์และยูเอชทีของบริษัททีพีฟาร์ม ที่ส่งนมโรงเรียนให้กับ จ.พิจิตร ทั้งนี้ นายอานวย ชงกัก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ที่ส่งนมโรงเรียนให้กับ จ.ยโสธร ได้เกิดปัญหานมบูตได้เข้ารายงานเบื้องต้นกับนายธีรภัทรว่า มีปัญหาเพียงกล่องเดียวและได้แจ้งถึงสาเหตุ ที่เคยมีปัญหามาในท้องถิ่นมาก่อนด้วย

นายธีรภัทร กล่าวว่า จะรอผลการตรวจสอบของ ออ.อย่างชัดเจนทางเล็บอีกครั้ง เสนอเข้ามิลค์บอร์ดในการประชุมวันที่ 13 ต.ค. นี้ หลังจากตรวจดูกระบวนการผลิตทั้งหมด มีความพอใจระดับหนึ่ง การตรวจติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี และ รวม.เกษตรฯ ให้ความสำคัญมาก ได้กำชับติดตามตรวจสอบกำกับดูแล ให้นมโรงเรียนมีคุณภาพและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นกับผู้



▲ตรวจนม... นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานมิลค์บอร์ด พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตนมแปรรูปพาสเจอร์ไรซ์และยูเอชที ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี

ปกครองว่ามีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล ในพื้นที่ จ.สระบุรี และ นครราชสีมา มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมหลายจุด มีศูนย์รวบรวมนมดิบ โดยวันเนื้อมาคูตั้งเตรียมนมดิบจนถึงโรงงาน มีการตรวจคุณภาพหลายขั้นตอน มีการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะต้องตรวจต่อเนื่องจากงานแปรรูปจนถึงโรงเรียน จะใช้ที่เป็นตัวอย่างการผลิตนมทั่วประเทศ เพราะใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ดีหากในพื้นที่อื่นไม่ได้ตามนี้

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยมติว่า นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน ได้กำชับ รวม.เกษตรฯ ให้ตั้งทีมเฉพาะกิจติดตาม ตรวจสอบทุกกระบวนการ ตั้งแต่รับนม ผลิตขนส่ง มีคุณภาพและโปร่งใส มีปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานร่วมกับ ออ.สาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับ รวม.เกษตรฯ ให้ตนประสานอธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดชุดพิเศษมีชื่อว่า “ทีมเฉพาะกิจอินทรี” เข้าสุ่มตรวจต่อเนื่องทั่วประเทศ เป็นทีมจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพนมโรงเรียนทั่วประเทศอีกทีม ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาโรงเรียนบูตที่เกิดขึ้น ในภาพรวมหลายจังหวัดได้ให้ฝ่ายเลขานุการ มิลค์บอร์ด โดย ออส.ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพประสานกับ ออ.กรมปศุสัตว์ ส่งทีมลงตรวจสอบสุ่มตรวจคุณภาพ และตรวจนับว่าส่งของตรงกับที่ส่งหรือไม่มี พร้อมประสานให้ ปปท.มาตรวจสอบทุกที่เรามีข้อมูลเบื้องต้นมาบ้างแล้วในการมีการวางบิลเปล่า

นายธีรภัทรระบุอีกว่า สิ่งสำคัญต้องมีการ

ประเมินคุณภาพนมโครงการนมโรงเรียนว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กไทยเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ใช่ว่าดื่มนมแล้วยังตัวเล็กอยู่ อาจต้องใช้อาหารเสริมวิตามินตัวอื่นเพิ่มอีกหรือไม่อย่างไรก็ตาม ต้องมีชุดหนึ่งไปสุ่มตรวจคุณภาพนมที่โรงเรียน เป็นจุดรับนมด้วยไม่ต้องการให้เด็กดื่มนมที่ไม่ดี ไม่อยากให้เกิดขึ้นจะพยายามตัดวงจรให้หมด เพราะนายกรัฐมนตรีไม่อยากให้ลูกหลานเราสุขภาพไม่ดีโดย รวม.เกษตรฯ กำชับส่งทีมพิเศษ เข้าไปสุ่มตรวจต่างหาก โดยผู้ประกอบการนมโรงเรียนเป็นของรัฐ 14 แห่ง

สหกรณ์ 24 แห่งที่เหลือเป็นของเอกชน 37 แห่ง ด้าน นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รอง ผอ.ออส. ในฐานะเลขานุการ มิลค์บอร์ด เปิดเผยมติการตั้งนมกล่องซีม 57.80 ดัน และนมกอกกลาง 300 ดันต่อวัน เข้ามาเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบ ในโครงการนมโรงเรียนเป็น 1,565 ดันต่อวัน ว่า ในข้อเท็จจริงเป็นการแก้ไขปัญหานมล้น ในช่วงวันหยุดที่เด็กไม่ได้กินนมโรงเรียน ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ จึงมาทำโควตา 300 ดันต่อวันให้กับสมาคม 4 สมาคมที่ผลิตนมพาณิชย์ ด้วยร่วมกันบริหาร โดยวันหยุดในช่วงเปิดเทอมและปิดเทอมรวม 105 วัน จึงตั้งกอกกลางแก้ไขและไม่ทำให้นมล้น มาจัดโควตาใหม่ โดยวันเปิดเรียนใช้น้ำนมดิบผลิตนมโรงเรียน 1,265 ดันต่อวัน ปรากฏน้ำนมดิบมีไม่พอมีการรับซื้อจากเกษตรกรได้แค่ 1,207 ดันต่อวัน จึงมาจัดกอกซีมให้ได้ 1,265 ดันต่อวันในภาคเรียนที่ 2 นี้จะไม่มียกนมกอกซีมจะให้ทางสมาคม บริหารนมกอกกลางโดยจัดการช่วงวันหยุด 105 วัน

มากุลกัน 300 ดันต่อวัน จะเป็นปริมาณนมช่วง
ปิดเทอมและนมกองกลางให้สมาคม 4 แห่งไป
คุยกันเอง บริหารร่วมกัน

รอง ผอ.อสก. ระบุอีกว่า สำหรับ
ปริมาณนมนมดิบเข้าโครงการนมโรงเรียนใช้
1,265 ดันต่อวัน เพียงพอการทำนมโรงเรียน
ช่วงเด็กบริโภคช่วง 260 วันเปิดเทอม ส่วนนม
กองกลางตั้งมา 300 ดันต่อวัน โดยเกษตรกร
ทำเอ็มโออยู่กับ 4 สมาคม เพราะทำระบบนี้
รองรับเกษตรกร เวลาเปิดเทอมเกษตรกรเดือด
ร้อน ไม่รู้เอานมดิบไปไหน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมทั่วประเทศผลิตนมนมได้ 3.07 พันตันต่อ
วัน ส่วนกรณีเอานมโรงเรียนไปขายที่ประเทศ
กัมพูชานั้น จากการตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัท
ฉันทพลฟู๊ดโปรดิวเซอร์ ตั้งอยู่ จ.นนทบุรี เป็นผู้
ซื้อนมโรงเรียนจำนวน 2 พันกล่องจากสหกรณ์
หนองโพรคา 7 บาทกว่า คาดว่าบริษัทฉันทพล
นำนมโรงเรียนไปขายต่อให้กับพ่อค้ากัมพูชา
เพราะมีราคานมแพงกล่อง 17 บาท ได้สั่งให้
ทางหนองโพเรียกเก็บมาทั้ง 2 พันกล่องแล้ว
เพราะนมโรงเรียนห้ามจำหน่าย

ส่วนผลตรวจสอบนมบุดที่ จ.พิจิตร
นายสุชาติตอบว่า ไม่มีเชื้อแบคทีเรีย แต่อาจ
เกิดจากนมเก็บนานเป็นก้อน ส่วน จ.ยโสธร
นมกล่องเดียวแตกทำให้ในถังเน่าเท่านั้น ด้าน
วังน้ำเย็นที่ส่งนมในพื้นที่ภาคอีสาน ยืนยันว่ามี
ปัญหาท้องถิ่น เพราะสถานที่ผลิตนมสหกรณ์
วังน้ำเย็นมาตรฐานสูงเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้
การพิจารณาคณะสมมติผู้ประกอบการ 75 ราย
จะเสนอวันจันทร์ต่อคณะอนุกรรมการนมทั้ง
ระบบ ในเรื่องมาตรฐานจีเอ็มพี ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จึงผ่านโดยให้ อ.เตรียมคะแนนมา
ด้วย ถ้าต่ำกว่าร้อยละ 80 ตัดออกจากโครงการ
นมโรงเรียนทันที.

'ธีรภัทร'เร่งตรวจโรงนม2จังหวัด

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า วันที่ 11 ต.ค.นี้จะเดินทางไปตรวจสอบปัญหาการผลิตนมโรงเรียนที่ จ.สระบุรี และนครราชสีมา เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นว่ากระทรวงเกษตรฯพร้อมทำให้ทุกขั้นตอนเกิดความโปร่งใส โดยรมว.เกษตรฯเน้นว่าให้อุดช่องโหว่ที่เป็นปัญหาทำให้เกิดนมบูด-เน่า ไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกในการเปิดภาคเรียน เทอม2 ช่วงต้นเดือนพ.ย.นี้ หากยังเกิดปัญहनมโรงเรียนบูดอีก ต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน

สำหรับกรณีนมบูดที่ จ.ยโสธร และพิจิตร นายธีรภัทร กล่าวว่า กำลังติดตามผลตรวจสอบทางแล็บจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีความชัดเจนว่าเกิดนมบูดในขั้นตอนใดอย่างไรก็ตามต่อจากนี้ไปหากเกิดเหตุนมบูด จะปักหมุดในแผนที่เพื่อดูเส้นทางนมโรงเรียนทั้งหมดว่าเกิดในพื้นที่ตรงนี้ และส่งจากไหน เส้นทางการผลิต การขนส่ง จนถึงโรงเรียนจะได้ตามดูให้หมด ตามที่รมว.เกษตรฯสั่งการให้ดำเนินการเร่งด่วน และตั้งทีมพิเศษไปดูแต่ละจุดเพื่อให้ได้คำตอบชัดเจนโดยเร็วและต้องมีผู้รับผิดชอบ.

สังคม สยามรัฐ



↑แสดงความยินดี...วัชรพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ **ธีรภัทร ประยูรสิทธิ** ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล้ม 5 ตัวแทนนั่งบอร์ดการยางฯ 16 จ.ได้รวมพลจี้แก้พ.ร.บ.ใหม่

5 ตัวแทนเกษตรกรนั่งบอร์ดการยางฯแห้ว บิ๊ก กยท.บ๊วยไม่เกี่ยวข้อง เพราะเกษตรกรไปเลือกกันเองโดยยังไม่มีกฎหมายรองรับ ต้องคัดเลือกใหม่ คาดได้ชื่อ 3 พ.ย.นี้ ด้านชาวสวน 4.4 แสนรายส่อไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ขณะเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ นัดชุมนุมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศกว่า 2 พันแห่ง 15 ต.ค.ที่เมืองคอน กอดันให้สังคายนา พ.ร.บ.การยางใหม่ ซัดเปิดสิทธิ์ให้นายทุนขึ้นทะเบียน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ภายหลังเป็นตัวแทน กยท.ชี้แจงกับ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการ และประธานคณะกรรมการพิจารณาพิชารณาศึกษาปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ถึงกรณีมีการร้องเรียนการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางรวม 5 คนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในบอร์ด กยท.มิชอบด้วยกฎหมายเพราะยังไม่มีระเบียบ กยท.ว่าด้วยการจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร ดังนั้นทุกคนที่ร่วมคัดเลือกตัวแทนจึงยังมีใช่เกษตรกร เป็นเรื่องของเกษตรกรที่ไปคัดเลือกทางอ้อมกันเอง ไม่เกี่ยวกับ กยท. (ดังนั้นจึงมีผลให้กรรมการทั้ง 5 คนต้องยกเลิกไป)

นายเชาว์ กล่าวอีกว่า ล่าสุด



(8 ต.ค. 58) ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด (สยก.จ.) ใน 66 จังหวัดที่มีการปลูกยาง เพื่อให้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อไปคัดเลือกตัวแทนนั่งบอร์ดการยางฯต่อไป คาดจะเริ่มรับขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯ จะเหลือเพียง 4 คน เพราะตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มาตรา 12/1 การแต่งตั้งกรรมการให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 600 คน จะไปดึงมา 3 คน ร่วม

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯรวม 7 คน

อย่างไรก็ดีจากที่กรมป่าไม้ได้ทำการประเมินสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 4.4 ล้านไร่ หากมีการคำนวณเกษตรกรคร่าวๆ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีประมาณ 4.4 แสนราย ขณะที่ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มี จำนวนเกษตรกรที่อยู่ในระบบ ประมาณ 1.2 ล้านครัวเรือนจำนวน 6.6 ล้านราย เชื่อว่าหากมาลงทะเบียนจะได้เกษตรกรที่มีความชัดเจนมากขึ้น

นายเชาว์ กล่าวว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีการประกาศรับสมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในวันที่ 28 ตุลาคม

นี้ คาดว่าจะได้รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ กยท.ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ขณะนี้เหลือเวลาเพียง กว่า 30 วัน จำเป็นที่จะต้องให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด 120 วัน

ด้านนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ เผยว่า จะนัดชุมนุมในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก ตามพ.ร.บ.การยางฯระบุว่าผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนสมาชิกจะต้องเป็นนิติบุคคล แต่วิสาหกิจชุมชน กฤษฎีกา ได้ตีความว่าไม่เป็นนิติบุคคล จึงทำให้วิสาหกิจชุมชนกว่า 2 พันแห่งทั่วประเทศ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ปัจจุบันทั้งประเทศมีกว่า 2 พันวิสาหกิจชุมชน จึงเสนอให้สัปดาห์กฎหมายใหม่ นอกจากนี้การเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เปิดช่องให้กับนายทุน (ผู้เช่า) เพราะเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตัวเองทั้งหมด และที่สำคัญการขึ้นทะเบียนคนรับจ้างกรีดยาง จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีหนี้สินสวัสดิ์

อนึ่ง ก่อนหน้านั้นการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรแบบอ้อม 5 คน ภาคเหนือ ได้แก่ นายสาย อินคำ ประธานคณะเครือข่ายจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้แก่ นายสังข์ เวิน ทวดห้อย นายกสมาคมเครือข่ายชาวสวนยาง และภาคใต้ มี 2 คน ได้แก่ นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย และนายเสวก ทองเกตุ ประธานชมรมเครือข่ายสถาบันการเกษตรชาวสวนยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

'บิกแดง'เด่นฮ้างจองหวย

แฉ14ชื่อใช้เบอร์โทรเดี่ยว ชงกรม.ชดเชยราคาयाาง เสวนาชำแหละ'ชิงเกิล'

'บิกแดง'แฉพริฐ 14 ราย จองชื่อหวยผ่านกรงไทยใช้เบอร์โทรเดี่ยวกัน ส่งชื่อให้ตำรวจตรวจสอบ ลั่นฟันยี่บักวันชื่อสลาก ย้ำเอาจริงโทษคุก-ปรับ 1 หมื่นชยหวยเกินใบละ 80 บาท

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

จองหวย

ส่ง14ชื่อให้ตร.ตรวจสอบฮ้างหวย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า เข้าไปตรวจสอบการจองและชื่อสลากผ่านธนาคารกรุงไทยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่มีการซื้อสลาก 1.89 ล้านฉบับ หมดภายใน 13 นาที และจอง 26 ล้านฉบับ หมดภายใน 47 นาที แต่พบว่าผู้ใช้ชื่อ 14 ราย ที่จองชื่อเต็มจำนวน 50 เล่ม แต่ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดี่ยว 2-3 เบอร์ จึงส่งรายชื่อผู้ซื้อทั้ง 14 ราย ไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ช่วยตรวจสอบ และเรียกผู้ค้าดังกล่าวมาพูดคุยแล้ว เพราะมองว่าชื่อผิดปกติ

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่า เพื่อกระจายสลากให้ถึงมือผู้ค้ารายย่อยให้มากขึ้น จึงปรับลดจำนวนการจองและชื่อไม่เกิน 15 เล่ม จากเดิม 50 เล่ม เริ่มกลางเดือนตุลาคมนี้ น่าจะทำให้กลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ที่มากวันจองและชื่อทำได้ยากขึ้น ขณะนี้สำนักงานสลากกำลังประเมินตัวเลข

ของผู้ค้าที่ได้โควตาทั้ง 74 ล้านฉบับว่าจะมีการทิ้งโควตาเท่าใด ซึ่งสลากที่ทิ้งโควตาจะนำมาขายให้ประชาชนรายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทย

พ.ย.ลั่นต่อ-ไม่ต่อโควตา74ล.ฉบับ

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ มีศักยภาพในการพิมพ์ได้แค่ 100 ล้านฉบับ แบ่งเป็นโควตา 74 ล้านฉบับ และเปิดให้จองผ่านธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้น 26 ล้านฉบับ ยืนยันว่าจะไม่พิมพ์เพิ่มมากกว่า 100 ล้านฉบับ ดังนั้น ขอร้องกลุ่มองค์กรต่างๆ อย่าเพิ่งมาต่อว่าเรื่องการพิมพ์สลากเพิ่มว่าเป็นการมอมเมา เนื่องจากนโยบายที่กำลังใช้นี้เพื่อให้เห็นว่าความต้องการสลากที่แท้จริงมีเท่าไร ถ้าทราบจำนวนสลากที่ชัดเจนว่าควรจพิมพ์ที่ 60 ล้านฉบับ 70 ล้านฉบับ หรือ 80 ล้านฉบับ สำนักงานสลากฯจะปรับการดำเนินงานอีกครั้งช่วงต้นปี 2559

"เดือนธันวาคมโควตา 74 ล้านฉบับ จะหมดอายุลง การประชุมบอร์ดเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะชัดเจนว่าจะต่อโควตาให้หรือไม่ ถ้าต่อจะต่ออย่างไร ให้สอดคล้องกับชยสลากรายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทย" พล.ท.อภิรัชต์กล่าวและว่า ส่งหนังสือไปยังกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ทั้งนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม และองค์กรการกุศลเพื่อขอคำยืนยันว่าจะยังรับโควตาสลากระดับเดิมหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบพบว่ามีผู้ซื้อกลุ่มหนึ่งที่เคยรับสลากจากผู้ค้ารายใหญ่หันมาซื้อเองผ่านธนาคารกรุงไทยมากขึ้น

จ่อฟันยี่บักวันชื่อสลาก

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่า หากผู้ค้ารายใหญ่ยืนยันที่จะรับโควตาเท่าเดิมต้องมีระบบดูแล

ให้การชยปลีกสลากอยู่ในราคาใบละ 80 บาท หากพบสลากใบใดชยเกินกว่า 80 บาท จะตรวจสอบย้อนหลังว่าเป็นสลากของใคร และจะถูกตัดโควตาทันที นับจากนี้ไปการบังคับใช้กฎหมายชยสลากเกินราคาที่มีโทษปรับ 1 หมื่นบาท และติดคุก 1 เดือน จะถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง จากนั้นไปถ้าผู้ค้าที่ไปรับสลากมาชยเกินราคาบอกได้ว่ารับมาจากใครอาจไม่ถูกลงโทษหนัก จะถูกกันไว้เป็นพยาน

"ที่มีกลุ่มยี่บักไปกว้านซื้อสลากมาไว้ในมือจำนวนมากนั้น บอร์ดเตรียมแนวทางการดำเนินการไว้พอสมควร จะขอสู้อีกครั้งหลังจากทำมาแล้ว 4-5 เดือน แต่ไม่ขอเปิดเผยอะไรมาก เดี่ยวจะรู้ตัวกันก่อน" พล.ท.อภิรัชต์กล่าว พล.ท.อภิรัชต์กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยกผู้ค้าสลากรายย่อยว่า ทาร็อกกับนายชยชยชยพยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินแล้ว คาดว่าน่าจะเริ่มปล่อยกเดือนพฤศจิกายนนี้

"การแก้ปัญหาสลากจะมีอะไรใหม่มาเรื่อยๆ เพราะผมไม่จำเป็นต้องทำเพื่อเอาใจใคร ไม่จำเป็นต้องหาเสียง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มอบให้มาแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะที่ผ่านมาคนชื่อถูกเอาเปรียบมานาน ดังนั้น ถึงเวลาต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะกลุ่มคนที่ซื้อสลากนั้นเป็นคนจน ไม่ใช่คนรวย" พล.ท.อภิรัชต์กล่าว

ทหารเดือนปธ.เร่ชยสลากจ.เลย

แหล่งข่าวบอร์ตสลากกล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพบกที่ 2 (กกล.รส.ทก.2) เชิญตัวนายปรีชา การมงคล ประธานกลุ่มผู้เร่ชยสลากรายย่อย จ.เลย มาตักเตือน และลงบันทึกข้อตกลงห้ามเคลื่อนไหว หลังตรวจพบว่านายปรีชามีเครือข่ายเชื่อมโยงกับ "เจี ส." ที่เป็นหนึ่งในห้าเสือรายใหญ่ของกองสลาก

"ที่ผ่านมานายปรีชามีพฤติกรรมกว้านซื้อสลากไปไว้ในมือจำนวนมาก โดยนำเงินจาก

สหกรณ์ครูแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย และนำ สลากมาขายให้กลุ่มผู้ชายใน อ.วังสะพุง ราคา ใบละ 74-76 บาท รวมถึงมีพฤติกรรมในการ ว่าจ้างชาย โดยให้มารับสลากจากนายปรีชา ในราคาใบละ 80 บาท หากขายเกินกว่าใบละ 80 บาท จะเป็นค่าแรงของคนขาย” แหล่งข่าว **‘บิ๊กฉัตร’ เร่งขงจ่ายชดเชยสวนยาง**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งคณะ ทำงานเร่งหาข้อสรุปอัตราชดเชยสวนต่าง ราคายาง แทนการซื้อยางเข้าสต็อก โดยจะ เน้นการชดเชยสวนต่างของต้นทุนกับราคาที่ เกษตรกรขายได้ เพื่อชดเชยรายได้ให้ชาวสวน ยางที่สูญเสียรายได้จากราคายางที่ลดลงมาอยู่ ที่ราคา 42 บาท/กิโลกรัม (กก.) ต่ำกว่าต้นทุน ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ ประกาศไว้ประมาณ 60 บาท/กก. (มีส่วนต่าง 18 บาท/กก.) โดยเงินส่วนต่างนี้จะเสนอคณะ รัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ตุลาคมนี้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนกรณีผู้ส่งออก ยางพารา 5 อันดับแรกของเมืองไทยขอเจรจา ซื้อยางพาราในสต็อกรัฐบาล 1.85 แสนตัน ใน ราคาตลาดหรือใกล้เคียงกับบริษัท ไทน่า ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นคู่ค้ากับ ไทยผลิตภัณฑ์ชำระเงินและส่งมอบยางพารานั้น ได้ถูกกฎหมายแล้ว ยังไม่สามารถบอกเลิกสัญญา กับบริษัท ไทน่า ให้หนาน ที่วางแอล/ซีจ่ายค่า ยางพาราแล้ว 1 หมื่นตัน พร้อมขอเวลานำเงิน ค่าปรับ 41 ล้านบาท มาชำระก่อนในสัปดาห์นี้

สศช.ยันปี59เศรษฐกิจดีขึ้นแน่

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สศช.ยัง คงประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศ (จีดีพี) ปี 2558 ไว้ที่ 2.7-3.2% เพราะ เชื่อว่าผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาล ที่อัดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ ฐานรากกว่า 1.3 แสนล้านบาท จะช่วยประคับ ประคองให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ ไว้ รวมทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นอีก การเบิก จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ที่เริ่มมาตั้งแต่ ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ยิ่งทำให้มีเงินเข้า ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

นายปรเมธีอีกกล่าวว่า ส่วนเศรษฐกิจปี 2559 ต้องดีขึ้นแน่นอน แม้เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นเต็มที่ หรือไม่ได้ดีขึ้นมากนักที่ แต่อย่าง น้อยก็เริ่มทยอยดีขึ้น เช่น สหรัฐ ขณะที่จีน

ก็พยายามดูแลเศรษฐกิจตัวเองอยู่ เวลานี้ยังไม่ใครบอกว่าเศรษฐกิจปีหน้ายังไม่ดี แม้อาจ มีปัจจัยเสี่ยงก็ตาม แต่เชื่อได้ว่าเริ่มทยอยดีขึ้น แน่ การพยายามทำให้เศรษฐกิจในประเทศ สมดุลกับการส่งออกจะทำให้เศรษฐกิจไทย แข็งแกร่ง ต่อสู้กับเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยเสี่ยง เพิ่มมากขึ้นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าสัดส่วน หรือโครงสร้างรายได้ของประเทศจะเปลี่ยน ทันที แม้เวลานี้เศรษฐกิจโลกยังไม่ดีมากนัก แต่สัดส่วนตลาดการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น ด้วยซ้ำ สัดส่วนการส่งออกของไทยอาจไม่ได้ เปลี่ยนทันที แต่เป็นการทยอยเพิ่มสัดส่วนและ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย

วงเสวนาชี้ซิงเกิลเกตเวย์เสี่ยง

ทีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (มธ.) ทำพระจันทร์ กลุ่มสภาหน้า โดม จัดกิจกรรมเสวนา “SINGLE GATEWAY อินเทอร์เน็ตเพื่อความมั่นคง” โดยมีนายยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จากโครงการ อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน นาย ปรีญญา หอมเนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความ มั่นคงทางอินเทอร์เน็ต นายปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ kapook.com และ sanook.com เป็นวิทยากร

นายปรเมศวร์กล่าวว่า เรื่องซิงเกิล เกตเวย์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ยุคเริ่มแรกของอินเทอร์เน็ต ประมาณ 20 ปีก่อน ยุคนั้นเป็นซิงเกิล เกตเวย์ และเป็นยุคสัมปทานการสื่อสาร มี รัฐวิสาหกิจผูกขาดการสื่อสาร เอกชนต้องมา ขอสัมปทานเกตเวย์กับรัฐ ธุรกิจการสื่อสาร ยุคนั้นมีความมั่นคง บังคับให้ใช้เกตเวย์จากรัฐ ที่เดียว เมื่อเปลี่ยนระบบจากสัมปทานเป็นการ ขอใบอนุญาต แต่ละค่ายก็ไปต่อเกตเวย์เอง การเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่แทบจะได้ในวัน เดียว ราคาถูกลงมาก รวมถึงอินเทอร์เน็ต ราคาก็ถูกลง

นายปรเมศวร์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งเคยมีกลุ่ม ผู้ชุมนุมเข้าปิดไฟที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตล่มครึ่ง ประเทศ คำถามคือจะนิยามความมั่นคงอย่างไร ถ้าเป็นความมั่นคงทางสารสนเทศ ซิงเกิล เกตเวย์จะตอบโจทย์จริงหรือไม่ ถ้ารวมเป็น เกตเวย์เดียว แล้วมีการก่อการร้ายหรือวาง ระเบิด อินเทอร์เน็ตมีโอกาสที่จะใช้การไม่ได้ ทั่วประเทศหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่าในทางปฏิบัติ ไม่มีทางที่รวมเกตเวย์ที่เดียวได้”

ยันซิงเกิลเกตเวย์ไม่ตอบโจทย์ศก.-มั่นคง

นายยิ่งชีพกล่าวว่า ทางกายภาพของ ซิงเกิล เกตเวย์ ไม่ได้แปลว่ารวมแล้วเป็นท่อ เดียวเสมอไป เช่นเดิมมีทางออกหลายทาง กระจายทั่วประเทศ พอเป็นซิงเกิล เกตเวย์ ไม่ได้หมายความว่ายุบมาอยู่ที่เดียว แต่น่า จะหมายความว่ารวบรวมอำนาจบริหารมาอยู่ที่ คนคนเดียวคือรัฐ ทำให้ตำรวจถึงต้องการให้ เป็นซิงเกิล เกตเวย์ เพราะการหาผู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต้องขอไอพี ผู้กระทำความผิดแล้วตรวจสอบกับผู้ให้บริการ เพื่อดูว่าเจ้าของไอพีเป็นใคร แล้วขอหมาย ศาลเพื่อยึดคอมพิวเตอร์ หาผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดี แต่ผู้ให้บริการบางประเภท เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล มินิโบายความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐเช่นการ ขอไอพี ตำรวจจึงต้องการให้มีซิงเกิล เกตเวย์ เพื่อสามารถได้ไอพีและดำเนินคดีได้

นายปรีญญากล่าวว่า ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ หรือความมั่นคง ซิงเกิล เกตเวย์ไม่ตอบโจทย์ ในต่างประเทศมีการถกเรื่องซิงเกิล เกตเวย์ เช่นกัน แต่ที่อยากจะทำคือ ตอนนี้นำประชาชน เขามีความรู้กันแล้ว ประเทศจีนมีการใช้ระบบ ซิงเกิล เกตเวย์ แต่ประชาชนเขาสามารถใช้ วิพีเอ็น ในการเล่นเฟซบุ๊ก กูเกิล และเว็บต่างๆ ที่รัฐบาลล็อกได้หมดแล้ว เป็นการเล่นอินเทอร์เน็ต ได้ดีเพื่อหนีการควบคุมของรัฐ

เย้ยทำไทยอยู่ยุค‘กะลาวิวัฒน์’

นายยุกติกล่าวว่า สิ่งที่เราทำกำลังจะทำคือ กระบวนการกะลาวิวัฒน์ ที่พยายามทำให้คนใน สังคมไทยก้าวไปอยู่ในยุค อินเทอร์เน็ตมัน มีการกระจายข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ต่างจาก คลื่นวิทยุโทรทัศน์ แต่รัฐในยุคกะลาวิวัฒน์ ยังคิดว่าโลกยังเป็นยุคคลื่นวิทยุโทรทัศน์ เหนือ สิ่งอื่นใดสื่อออนไลน์ มีสิทธิในการป้องกันความ เป็นส่วนตัวและมีเสรีภาพในการแสดงออกด้วย

นายยุกติกล่าวว่า การระดมกันกด F5 มันบอกได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มองว่าเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมันอยู่ในชีวิต ประจำวัน คำพูดของคนไม่กี่คน ประกอบด้วย เหตุผลที่เล็กน้อย ทำให้รู้สึกถูกกักก่ายชีวิต ประจำวัน จึงเกิดความตื่นตัวค่อนข้างมาก แต่ทางกลับกันน่าเป็นห่วงว่าสังคมนี้ ถ้าเป็น เรื่องไม่กระทบกับเราก็ไม่สนใจ แต่ถ้าเรื่องที่ กระทบกับเราถึงจะสนใจ แสดงถึงความเห็น แก่ตัว นอกจากซิงเกิล เกตเวย์ ยังมีอีกหลาย

เรื่องที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ค่อยมีคนสนใจ อยากจะให้เรื่องซึ่งเกิด เกตเวย์เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนไปสนใจปัญหาที่ใหญ่มากกว่านี้

ไอซีทีเคลียร์กลุ่มด้านซิงเกิลแล้ว

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า จากกรณีของกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิล เกตเวย์ ซิดเส้นตายให้รัฐบาลยกเลิกโครงการก่อนวันที่ 14 ตุลาคม มิเช่นนั้นจะยกระดับการก่อกวนเว็บไซต์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้หารือกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต และกลุ่มคนผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวบางส่วนแล้ว โดยชี้แจงชัดเจนว่าโครงการ ซิงเกิล เกตเวย์ ยังไม่ดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนศึกษาเท่านั้น ในการศึกษาที่ไม่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือทำให้ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตลดลงแต่อย่างใด ผู้ฟังเข้าใจระดับหนึ่งแล้ว จึงเชื่อว่าวันที่ 14 ตุลาคมนี้ น่าจะไม่มีเหตุการณ์ก่อกวนเว็บไซต์อีก แต่ไอซีทียังคงเฝ้าระวังอยู่

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ในฐานะโฆษกไอซีที กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ก่อกวนเว็บไซต์ภาครัฐ ขอยืนยันว่าทางไอซีทีไม่มีแนวคิดที่จะดำเนินการเอาผิด เนื่องจากไม่ใช่ว่าหน้าที่ของไอซีที แต่หากมีผู้เดือดร้อนจากการก่อกวนอาจมีความผิดตามกฎหมาย

'อัย' ตรวจสอบหน้าไทยแก้ไอยูยู

พล.ร.ท.จุมพล ลุ่มพิกานนท์ โฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมพ.) กล่าวว่า ผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) จะเข้ามาตรวจสอบประมงไทยเรื่องแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและขาดการควบคุม (ไอยูยู) ในวันที่ 12 ตุลาคม ตามวงรอบที่อียูจะมาดูความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประมงของไทย หลังผ่านมาแล้ว 5-6 เดือนที่อียูให้ข้อคิดเห็นไว้ โดยคณะที่มารอบนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย

เทคนิค 2-5 คน มาตรวจสอบก่อน หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้ามาดูอีกรอบภายในเดือนตุลาคมนี้

พล.ร.ท.จุมพลกล่าวว่า เรื่องที่อียูจะเข้ามาดู คือ ความคืบหน้าและรายละเอียดการ

ดำเนินงานที่เคยแนะนำไทยไว้ หลักๆ มี 4 ข้อ 1.เรื่องกฎหมายแก้ไขปัญหาประมง ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง มีข้อหาหรือบางประการที่ยังมีข้อเสนอละเอียดไว้ 2.แผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายร่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว 3.การติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) เรือใหญ่ที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปดำเนินการแล้ว ส่วนเรือที่ยังไม่ติดตั้งส่วนใหญ่เป็นเรือที่ทะเบียน เอกสารยังไม่ครบถ้วน และ 4.ระบบตรวจสอบย้อนกลับ กรมประมงยังใช้ระบบกระดาษ ในการตรวจสอบข้อมูลอยู่ ยังไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเมื่อระบบวีเอ็มเอสยังไม่เสร็จเรียบร้อย ไม่สามารถทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

"กล่าวพูดได้เลยว่าการดำเนินการของไทยชัดเจนมากกว่าประเทศที่โดนใบแดง ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ศรีลังกา ที่เขาไม่ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ หรือความตั้งใจในการแก้ปัญหาแบบที่ไทยทำมาตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมา" พล.ร.ท.จุมพลกล่าว

เอกชนจี้รัฐลดค่าเช่าเขตศก.พิเศษ

นายอำนาจ นันทาร นายกสมสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กล่าวถึงกรณีทีภาคเอกชนขอให้กรมธนารักษ์ลดราคาเช่าที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลว่า เป็นเรื่องที่กรมธนารักษ์ควรเร่งพิจารณา เพราะเอกชนต้องการเร่งลงทุนให้ทันกำหนดขอรับสิทธิประโยชน์ภายในเดือนมิถุนายน 2559

นายอำนาจกล่าวว่า ขณะนี้พบว่าที่ดินของรัฐไม่ได้จูงใจกว่าที่ดินของเอกชนมากนัก หากรัฐยังคงกรอกราคาเช่าและค่าธรรมเนียมแรกเข้าอัตราเดิม เอกชนก็คงต้องมองหาพื้นที่โดยรอบตัวเมืองของเขตเศรษฐกิจแทนราคาที่ดินไม่สูงประมาณ 500,000 บาทต่อไร่ ขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่อื่น ซึ่งมีระยะห่างจากตัวเมืองใกล้เคียงกับแม่สอด มีราคาประมาณ 400,000-800,000 บาท จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ" นายอำนาจกล่าว

สนพ.เร่งระบบไฟฟ้าเขตศก.พิเศษ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ.ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการช่วยเกษตรกรสวนยาง

ทางเลือก

เดิม

ไร่ละ 1 ไร่/ไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่

ดำเนินการไปแล้ว 42 จังหวัด/8.5 แสนครอบครัว รวม 8.2 ล้านไร่

ใหม่

ชดเชยส่วนต่างที่ กก.ละ 60 บาท หากราคาตลาด 42 บ./กก. จ่าย 18 บาท

• เสนอรัฐบาลตัดสินใจแนวทางที่ 1 หรือ 2

(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดทำแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (อาเซียน เพาเวอร์ กริด) ได้แก่ การก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 2.การพัฒนา ระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต้องมีสายส่งแรงสูง ทั้งระบบ 230 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ ระยะแรกมี 6 พื้นที่ ได้แก่ 1.อ.แม่สอด จ.ตาก 2.อ.รัฐประเศ จ.สระแก้ว 3.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 4.อ.เมือง จ.มุกดาหาร 5.อ.สะเตา จ.สงขลา และ 6.อ.เมือง จ.หนองคาย นายทวารัฐกล่าวว่า ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องพัฒนาให้เข้าสู่ระบบใหม่ให้เป็นรูปแบบสัญญาที่มีข้อกำหนดระยะเวลาปริมาณซื้อขายที่แน่นอน อาจเป็นระบบแบบผลผลิตงานที่จ่ายไฟได้ต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า

เกษตรฯชงกรม.ชดเชยส่วนต่างราคาขาย

เกษตรฯจัดคณะทำงานพิจารณาอัตราชดเชยส่วนต่างราคาขายเตรียมเสนอกรม. 13 ต.ค.นี้ พร้อมปิดทาง 5 เสือขอซื้อยางในสต็อก เหตุยังไม่สามารถบอกเลิกสัญญาให้หนานฯได้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งให้คณะทำงานพิจารณาอัตราชดเชยส่วนต่างราคาขาย แทนการซื้อยางเข้าสต็อกที่มีนายมลชัย พิณีจิตตรสมุทธ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน เปรียบเทียบการชดเชยส่วนต่างของต้นทุนกับราคาขายพาราที่เกษตรกรได้รับเพื่อชดเชยให้กับชาวสวนยางที่สูญเสียรายได้จากราคาที่ปรับตัวลดลงมาเหลือ 42 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ต่ำกว่าราคาต้นทุนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ที่ประกาศไว้ประมาณ 60 บาทต่อกก. เมื่อคณะทำงานสามารถสรุปได้ชัดเจนแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาวินิจฉัย 13 ต.ค.นี้

“นายกรัฐมนตรีมีความกังวลมากในปัญหาการราคาขาย ได้สั่งในที่ประชุมคณะ

กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ครั้งก่อนให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเงินค่าส่วนต่างราคาขายพาราขึ้น และเร่งสรุปผล เพื่อออกมาตราการชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยางภายใน 3 เดือน ผมจึงให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งเดิมจะมีการประชุมเรื่องของส่วนต่างราคาวันที่ 14 ต.ค.นี้ ให้เลื่อนประชุมเข้ามาในต้นสัปดาห์ เพื่อให้ทันเสนอนายกรัฐมนตรีวันที่ 13 ต.ค.นี้” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

ส่วนกรณีผู้ส่งออกยางพารา 5 อันดับแรกขอเข้าพบพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเจรจาขอซื้อยางพาราในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1.85 แสนตัน ในราคาตลาดหรือใกล้เคียง ในล็อตที่บริษัท ไชน่า ไซน่า รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ซื้อที่เป็นคู่ค้ากับไทย ผิดนัดชำระหนี้และส่งมอบยางพารากระทรวงเกษตรฯได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ายังไม่สามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัท ไชน่า ไซน่า

ได้ขณะนี้ เพราะบริษัทยืนยันที่จะซื้อยางโดยการวางแอล/ซีมา เพื่อจ่ายค่ายางพาราแล้ว 1 หมื่นตัน ขอเวลาในการนำเงินค่าปรับประมาณ 41 ล้านบาท มาให้ชำระค่าปรับก่อนในสัปดาห์นี้

“แม้สิ้นสุดสัญญาส่งมอบยางพาราเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมาแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา เพราะผู้ซื้อยังแสดงความจำนงจะซื้อยางพาราต่อ แม้ผู้ส่งออก 5 รายใหญ่แสดงความต้องการจะซื้อยางทั้งหมดในตอนนี้อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถทำได้ เพราะสัญญากับบริษัท ไชน่า ไซน่า ให้หนานฯ ยังไม่ยุติลง หรือแม้จะบอกเลิกสัญญาลงไป ผู้ส่งออกก็ไม่สามารถซื้อยางพาราล็อตนี้ ตามราคาที่เราเสนอเข้ามาได้ เพราะยางพาราทั้งหมดต้องถูกนำออกประมูลขายก่อน ไม่สามารถลดขั้นตอนขายให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ เมื่อมีการขายแล้วขาดทุนหรือราคาตลาดต่ำกว่า ราคาที่บริษัท ไชน่า ไซน่า ให้หนานฯตกลงซื้อขายกับไทยไว้ ก็ต้องเคลมราคาส่วนต่างกับบริษัท ไชน่า ไซน่า ให้หนานฯเพิ่มได้” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการช่วยเหลือชาวสวนยาง ในช่วงที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เงินชดเชยชาวสวนยาง 1,000 บาทต่อไร่ ครัวเรือนไม่เกิน 15 ไร่ ครอบคลุม 42 จังหวัดที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ 42 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.2 ล้านไร่ วงเงิน 8,500 ล้านบาท อีกทั้งยังมีทางเลือกการช่วยเหลือตามที่เกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรี ที่เรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติเงินชดเชยส่วนต่างราคาขายพาราที่กก.ละ 60 บาท หากราคาตลาดลดลงมาอยู่ที่ 42 บาทต่อกก. ส่วนต่างที่จ่ายคือราคา 18 บาทต่อกก. ทั้ง 2 มาตรการ ถือเป็นมาตรการชดเชยรายได้ให้ชาวสวน ที่คาดว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคนตัดสินใจเองว่า จะเลือกแนวทางไหน

ยางพาราไทยกับงานวิจัย

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา



เชิงวิชาการ "ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี อำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สุกัญญา วีระภูธรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์, วราภรณ์ ขจรไชยกูล ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสถาบันวิจัยยาง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการสัมมนา

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/ภูมิภาค
วันที่: เสาร์ 10 ตุลาคม 2558

ปีที่: 36 ฉบับที่: 12592
Col.Inch: 19.04 Ad Value: 17,136

หน้า: 15(ล่างขวา)
PRValue (x3): 51,408

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: โคราชซานรับมท.1 ประกาศแจ้งเตือนร่วมกันประหยัดน้ำ

โคราชซานรับมท.1 ประกาศแจ้งเตือน ร่วมกันประหยัดน้ำ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชลประทานจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.นครราชสีมา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประปาภูมิภาค เข้าร่วมประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์แจ้งสถานการณ์และแนวโน้มวิกฤติปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 พร้อมรับมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากรัฐบาล โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารของแต่ละกระทรวง ร่วมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วม

นายวิเชียรกล่าวว่า การประชุมในวันนี้รัฐบาล โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดประกาศแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้ร่วมกันประหยัดน้ำ เนื่องจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศ มีปริมาณที่น้อย ประชาชนจำเป็นต้องมีการจัดการบริหารน้ำให้ดีเพื่อมีน้ำไว้ใช้ไปตลอดฤดูแล้งนี้ โดยเฉพาะการปลูกพืชฤดูแล้ง ประชาชนควรงดการปลูกและหันหาอาชีพอื่นมาเสริมแทน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนด มาตรการ 8 มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งนี้ได้

สำหรับ จ.นครราชสีมา ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในการร่วมกันประหยัดน้ำ เนื่องจากน้ำต้นทุน ในแต่ละเขื่อนขณะนี้ มีปริมาณที่น้อย เพียง 30-40 เปอร์เซ็นต์ ของความจุเขื่อนเท่านั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บน้ำที่มีไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ส่วนเรื่องในการทำการเกษตรนั้น อาจจะต้องละเว้น ซึ่งทางจังหวัดจะดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนแทนการทำการเกษตร

ถึงคิวอุ้มสวนยางชงมาตรการเข้า ครม.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ายางพารา ร่วมกับ 5 เสือผู้ส่งออกยางพาราของไทย ที่มาเจรจาซื้อขายยางพาราในสต็อกจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาที่ยังเหลืออยู่ 185,000 ตัน โดยมอบหมายให้ทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไปเจรจากับ 5 เสือผู้ส่งออกเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง

ส่วนการช่วยเหลือชาวสวนยางนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ต.ค. นี้ จะเสนอวงเงินช่วยเหลือพิเศษให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยกติกาเบื้องต้น นายกฯ ต้องการให้เงินที่ช่วยเหลือนำไปสร้างความเข้มแข็งในการผลิตแปรรูปเก็บรักษาจะไม่ให้เป็นเงินให้เปล่า แต่ต้องนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่จะเป็นวงเงินเท่าใดต้องรอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจก่อน

ด้านนายประเสริฐ สติลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ถอนการลงทุนในธุรกิจปลูกปาล์ม ที่ประเทศอินโดนีเซีย สืบเนื่องมาจากการลงทุนใน 5 พื้นที่ ได้ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาเห็นว่า เป็นธุรกิจที่ ปตท. ไม่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงธุรกิจและความเข้าใจในพื้นที่ จึงมีมติให้ถอนการลงทุน และขายกิจการออกไปเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคต โดยขณะนี้ได้ขายไปแล้ว 3 พื้นที่ และกำลังดำเนินการในอีก 2 พื้นที่.

น้ำทะเลลักหลายจว.

ฝนซัดโคราช-ขอนแก่น เดือนเหนือ-อีสาน21จว. รับมือพายุลูกใหญ่ถึง12ตค. หมอกพิษได้เริ่มคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบน

▶▶▶ ต่อ : น้ำทะเลลัก - หน้า 6

น้ำทะเลลัก

มีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในช่วงวันที่ 9-12 ตุลาคมนี้ จึงได้ประสาน 21 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย แยกเป็นภาคเหนือ 13

จังหวัดได้แก่ ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ภาคอีสาน 8 จังหวัด ได้แก่สกลนคร มุกดาหาร นครพนม อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย และหนองบัวลำภู พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝนถล่มโคราชน้ำท่วมหลายจุด

ที่จ.นครราชสีมา ช่วงเช้า เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่จ.นครราชสีมา นานกว่า 2 ชั่วโมง ส่งผลให้เขตเทศบาลนครราชสีมา เกิดน้ำท่วมขังบนถนนในไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนร้านค้า ประชาชน เกิดการจราจรติดขัดหลายจุด อาทิ แยกไอทีพลาซ่า,แยกจักราช ต.หัวทะเล,ชุมชนบ้านหนองโสน, โรงเรียนบุญวัฒนาโดยเฉพาะจุดที่เกิดน้ำท่วมขังระดับสูงคือถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ต่อเนื่องถึงหน้าประตูทางเข้าค่ายสุรนารี กองทัพบกที่ 2 น้ำท่วมสูง

30-50 เซนติเมตร รถยนต์เล็กไม่สามารถผ่านได้ ต้องเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทนซึ่งในจวนของผู้ว่าฯนครราชสีมาได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำที่ท่วมขัง ภายในออกมาด้านนอก ส่วนน้ำท่วมด้านหน้าประตูทางเข้าค่ายสุรนารีเร่งระบายลงคลองส่งน้ำ

ฝนตกฟ้าปิด-น้ำท่วม ขอนแก่น

ขณะที่ เช้าวันเดียวกันที่ จ.ขอนแก่น เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามืดจนถึงก่อนเที่ยงวัน ฝนยังไม่หยุดตก ท้องฟ้ามืดครึ้ม ลมกระโชกฟ้าปิด ส่งผลให้สายการบินต่างๆ ที่จะมีบินมายัง ท่าอากาศยานขอนแก่น และเที่ยวบินจากท่าอากาศยานขอนแก่น ขาออกช่วงเช้ามีเที่ยวบิน 3 สาย การบินขึ้นบินไม่ได้ ต้องประกาศเลื่อนกำหนดออกไปได้แก่ สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9806, สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3251 และสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE041 จากเหตุการณ์สภาพอากาศปิด ส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง 3 เที่ยวบินต้องตกค้างกว่า 400 คน โดยสายการบิน 3 เที่ยวบิน ได้นำเครื่องบินไปลง ที่ท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อรอให้สภาพอากาศที่ขอนแก่นเปิดก่อนจะมารับบริการตามปกติ

จากมีฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมง



◀...โคราชท่วม : จากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุไซร่อนมูจีแก ที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน ทำให้น้ำหลายสายในพื้นที่เขตเทศบาลนครราชสีมา เกิดน้ำท่วมขังการจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ได้ทำให้ถนนหลายสายในเมืองขอนแก่น และบนถนนมิตรภาพมีน้ำท่วมขัง โดยถนนมิตรภาพ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี น้ำท่วมขังสูง 20-30 เซนติเมตร ส่งผลการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร

น้ำป่าไหลบ่าท่วม 2 อ.ในลพบุรี

ที่จ.ลพบุรี จากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนได้เกิดน้ำป่าจากภูเขา ระลอกใหม่ไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ใน 2 อำเภอคือ อ.โคกสำโรงและ อ.เมืองโดยถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 166-167 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นถนนสายหลัก เชื่อมระหว่าง อ.โคกสำโรงกับอ.เมืองลพบุรี มีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลลงมาจากภูเขาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและท่วมถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร ต้องเปิดเส้นทางพิเศษ ระบายรถวิ่งชั่วคราว ขณะที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโป่ง ช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว

ชาวบ้านทำศาลา50หลังขนของหนี

นอกจากนี้ หลังฝนตกตลอดทั้งคืนได้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาเหินบ น้ำสะสมในพื้นที่ทุ่งนาไหลบ่าอย่างรวดเร็วท่วมชุมชนบ้านเขาเหิน หมู่ที่ 7 เขตเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี ทำให้ชาวบ้านกว่า 50 หลังคาเรือน ต้องขนหนีน้ำ เพราะน้ำมีปริมาณสูง อยู่ที่ 50 ซม.ถึง 1 เมตร ซึ่งปภ.ลพบุรี พร้อมทหารลงพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันอย่างจ้าละหวั่น

ปราจีนน้ำทะเลลึก2ฝั่งท่วมรร.

ที่จ.ปราจีนบุรีตั้งช่วงค่ำถึงเช้าวันเดียวกัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี มีปริมาณฝนตกหนักมาโดยตลอด ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีมวลน้ำจากเขาใหญ่ไหลมาจาก อ.นาดี อ.ประจันตคาม ที่

พื้นที่ติดกับอุทยานฯเขาใหญ่ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีมากขึ้นทำให้น้ำในแม่น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีตั้งแต่ พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ อ.เมือง และอ.บ้านสร้าง โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านย่านางวัง อยู่ชายแม่น้ำและอยู่ในพื้นที่รับน้ำทำให้น้ำไหลท่วมโรงเรียน โรงอาหาร สูง 30 เซนติเมตร คณะครู นักเรียน เร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูง ส่วนที่ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์ ปริมาณน้ำ ยังสูงขึ้นตลอดเวลา ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจนต้องขึ้นไปอาศัยชั้นสอง

ยุทธศาสตร์12ปีจัดการน้ำไทยใหม่

วันเดียวกัน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง“วิกฤติน้ำท่วม-น้ำแล้ง” โดยชี้แจงว่า แนวทางขับเคลื่อนหลักของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาพื้นที่แล้งท่วมซ้ำซากตามแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ 12 ปีว่าหลังเกิดวิกฤติอุทกภัยปี 2554-2556 วิกฤติแล้งปี 2557-2559 รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์น้ำพลิกโฉมการบริหารน้ำของไทย แก่วิกฤติอย่างยั่งยืนคือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี 2558-2569 ซึ่งไม่ได้ใช้งบมากถึง 9.5 แสนล้านบาท

ต่อ : น้ำทะเลลึก - หน้า 7

น้ำทะเลลึก

“โดยนโยบายการจัดการน้ำที่ยกเป็นวาระแห่งชาติ วางไว้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลใดมาเลือกตั้งก็ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ฯถือเป็นแผนจัดการน้ำที่สมบูรณ์ที่สุดมากกว่าแผนน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่เน้นแก้ปัญหา น้ำท่วมเท่านั้นโดยปีนี้จัดสรรงบประมาณไว้ 5-6 หมื่นล้านบาท เป็นงบปกติของหน่วยงาน เน้นบูรณาการตามแผนน้ำ พิจารณาความซ้ำซ้อน ระหว่างแผน

งานในปี 2560 ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคมีประปาหมู่บ้าน 7,490 แห่ง ประปาโรงเรียน 6,132 แห่ง อีกทั้งสร้างความมั่นคงเพื่อการผลิตจะเพิ่มพื้นที่ต้นทุนน้ำในเขตชลประทาน 10 ล้านไร่ภายในปี 2569” รมว.เกษตรฯย้ำ

ส่วนมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งปี 2558-2559 โดยวันนี้ เป็นวันแรกที่กระทรวงเกษตรฯสั่งทีมสร้างความเข้าใจใน 8 มาตรการ ที่ทางกระทรวงจะนำมาช่วยเหลือในช่วงหน้าแล้งเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการของประชาชน เบื้องต้นใช้งบประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท หากมีความจำเป็นชาวบ้านในพื้นที่ข้อโครงการเพิ่มเติมพร้อมของบกลางมาช่วยเหลือ

สถานการณ์หมอกควันได้เริ่มดีขึ้น

สำหรับสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ของไทย พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ล่าสุด กระทรวงทรัพยากรฯแจ้งว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายคุณภาพอากาศหลายจังหวัดภาคใต้ดีขึ้น เช่น สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี และ จังหวัดใกล้เคียง มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ในระดับปานกลาง ขอให้ทุกคนในพื้นที่สบายใจ

โดยล่าสุดกองทัพอากาศได้นำเครื่องบินขึ้นโปรยละอองน้ำสะอาดเพื่อลดปริมาณหมอกควัน ลดปัญหาหมอกพิษในอากาศที่จ.สงขลา เน้นเขตพื้นที่ชุมชนจะปฏิบัติการกิจจนสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนกระทรวงเกษตรฯใช้เครื่องบิน 4 ลำ ไปทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จ.สงขลา และกระบี่ ส่วน กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งหน้ากากอนามัยและชุดพิเศษ ให้ผู้ป่วย 3 โรคคือ โรคหอบหืด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่งพอง แจกให้ประชาชนใน 7 จังหวัด

นายภคเป็นห่วงปชช.สั่งทำเต็มที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 10 ตุลาคม 2558

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12592

หน้า: 1(กลาง), 6, 7

Col.Inch: 108.13 Ad Value: 151,382

PRValue (x3): 454,146

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: น้ำทะเลลึกหลายจว.ฝนซัดโคราช-ขอนแก่นเดือนเหนือ-อีสาน21จว.รับมือพายุใหญ่ถึง12ตค.หมอก...

สำหรับการประสานงานกับ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอินโดนีเซีย
ต้นทางปัญหานั้น เอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้แจ้ง
ว่าทางอินโดนีเซียกำลังเร่งแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน พร้อมจะนำเจ้าหน้าที่ประชุม
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ปลายเดือน
ตุลาคมที่เวียดนามด้วย

นายกฯเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ ได้สั่งการให้ทุกหน่วย
เร่งทำงานเต็มที่ทั้งการฉีดละอองน้ำ ทำ
ฝนเทียม พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
ให้ประชาชนและการพูดคุยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

จีนเหมายาง2แสนตัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ต.ค. จะเสนอแนวทางในการหาเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยดูแลราคาไม่ให้ตกต่ำในช่วงฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งจะเน้นสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการนำไปปรับ โครงสร้างการผลิต การแปรรูป หรือการเก็บรักษาขางพารา

สำหรับสต็อกขางพาราถือเดิมที่มีอยู่กว่า 200,000 ตัน ขณะนี้ประเทศจีนสั่งซื้อสต็อกขางพาราดังกล่าวในราคา 42 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้ส่งออกขางเอกชนรายใหญ่ 5 รายของไทย ประสงค์ซื้อในส่วนนี้ไปแปรรูปในราคาที่ใกล้เคียงกันเบื้องต้นจะพูดคุยว่าใครจะให้ราคาสูงกว่ากัน และจะกำหนดการจัดส่งภายในระยะเวลาที่ชัดเจน

เรื่องนี้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาว่าจะเห็นชอบว่าจะขายยางในส่วนนี้ให้แก่ใคร ส่วนสต็อก 100,000 กว่าตัน ภาคเอกชนจะซื้อในราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

'สมคิด' ชงมาตรการหนุนสวนยาง

● สนองนโยบายสร้างความเข้มแข็ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนของสวนยาง 5 เลือบริษัทยางส่งออกยางพาราของไทย ที่มกราคมขอซื้อยางพาราในสต็อกที่รักษาเสถียรภาพพาราคายางที่เหลืออยู่ 185,000 ตัน เพื่อนำไปแปรรูป ซึ่งเป็นยางพาราตามสัญญาเดิมที่บริษัท ให้นาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อไว้กับไทย 208,000 ตัน แต่ผิดสัญญาส่งมอบและหมดสัญญาไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยเรื่องนี้ทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเจรจากับ 5 เลือผู้ส่งออกและบริษัท ให้นาน เพื่อตัดสินใจอีกครั้งว่าฝ่ายใดจะให้ราคาสูงกว่ากันเพื่อขายยางพาราให้แก่ฝ่ายนั้น

"ตอนที่บริษัท ให้นาน ทำสัญญาไว้ตอนแรกราคา 63 บาทต่อกิโลกรัม แต่หลังจากที่มีการนำส่งล่าช้าจนหมดสัญญาและยางเริ่มเสื่อมคุณภาพจากการมีสนิมและขึ้นราทำให้พ่อค้าผู้ส่งออกของไทยมาเสนอที่ประมาณกิโลกรัม (กก.) ละ 41-42 บาท ขณะที่ ให้นานก็เสนอราคาใกล้เคียงกันกับฝ่ายไทย ดังนั้นก็ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดูว่าใครให้ราคาสูงกว่า ซึ่งจะต้องมีการเจรจาและ



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ตัดสินใจอีกครั้ง" นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือสวนยางนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ตุลาคม 2558 จะมีการเสนอเงินช่วยเหลือพิเศษให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาโดยกติกเบ็ดเตล็ดนายกต้องการให้เงินที่ช่วยเหลือนำไปสร้างความเข้มแข็งในการผลิต แปรรูป เก็บรักษา จะไม่ใช่เป็นเงินให้เปล่า ต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่จะเป็นวงเงินเท่าไรต้องรอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจก่อน นอกจากนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้วางกรอบนโยบายการทำงานไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย โดยกำหนดเงินช่วยเหลือสวัสดิการชาวสวนเป็นกฎหมายที่ชัดเจน และมีเงินเชสส์ (cess) หรือค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพาราการรักษาเสถียรภาพพาราคายาง โดยอนาคตจะแบ่งส่วนนี้ไว้ช่วยเหลือและสร้างสวัสดิการให้แก่ชาวสวนด้วย

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 12 ตุลาคม 2558

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9084

Col.Inch: 10.68

Ad Value: 11,748

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 35,244

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชงครม.เคาะชดเชยยาง

ชงครม.เคาะชดเชยยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าสั่งการให้คณะทำงานพิจารณาอัตราชดเชยส่วนต่างราคายางแทนการซื้อยางเข้าสต็อก ที่มีนายสมชาย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเร่งหาข้อสรุป เรื่องชดเชยส่วนต่างของต้นทุนให้ชาวสวนยางจากราคาผลผลิตยางพาราที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราคา 42 บาท/ก.ก.ซึ่งต่ำกว่าราคาค้นทุน 60 บาท/ก.ก.

เงินส่วนต่างที่คณะทำงานพิจารณาจะสรุปที่อัตราเท่าไรนั้น ต้องมีการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้งในวันที่ 13 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการช่วยเหลือชาวสวนยาง ในช่วงที่ผ่านมา ให้เงินชดเชย 1,000 บาท/ไร่ คริวเรือนไม่เกิน 15 ไร่ ครอบคลุม 42 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.2 ล้านไร่ วงเงิน 8,500 ล้านบาท และยังมีอีกทางเลือกคือตามที่ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เสนอให้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง กิโลกรัมละ 60 บาท โดยหากราคาตลาดลดลงมาอยู่ที่ 42 บาท/ก.ก. ส่วนต่างที่จ่ายคือ 18 บาท/ก.ก.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ-ทัศนวิจารณ์

วันที่: จันทร์ 12 ตุลาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5105

Col.Inch: 47.10

Ad Value: 63,585

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 190,755

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คม ชัด ลึก: บริหารน้ำอย่างสมดุล



บริหารน้ำอย่างสมดุล

รัฐบาลเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ 12 ปี ซึ่งเป็นแผนจัดการน้ำที่สมบูรณ์ที่สุด โดยได้จัดสรรงบประมาณปีนี้อย่างไว้ 5-6 หมื่นล้านบาท นับเป็นงบประมาณปกติของหน่วยงานที่เน้นการบูรณาการตามแผนน้ำ เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤติอุทกภัยเมื่อปี 2554-2556 ไล่เรียงมาจนถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ฝนไม่ตกหรือตกน้อย จนเกิดเป็นวิกฤติแล้งในปี 2557 และคาดว่าจะลามไปถึงปี 2559 ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากธรรมชาติที่ป่าไม้ถูกทำลายลดลงอย่างมหาศาล ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปทุกมิติ ขณะที่ประเทศในอาเซียนได้ฝนมาจากป่า แต่วันนี้ป่าไม้หายไปเป็นจำนวนมาก จึงต้องหันมาสร้างป่ากันใหม่ รวมทั้งจัดระเบียบคนกับป่าใหม่เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำ ย้ำชัดเจนไม่ว่า รัฐบาลใดเข้ามาบริหารประเทศต่อจากนี้ ต้องเดินตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างปี 2558-2569 โดยในปี 2560 ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภค เป็นประปาหมู่บ้าน 7,490 แห่ง ประปาโรงเรียน 6,132 แห่ง ส่วนด้านการสร้างความมั่นคงเพื่อการผลิตจะเพิ่มพื้นที่ต้นทุนน้ำในเขตชลประทาน 10 ล้านไร่ ภายในปี 2569 โดยมีวิสัยทัศน์ให้

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ-ทัศนวิจารณ์

วันที่: จันทร์ 12 ตุลาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5105

Col.Inch: 47.10

Ad Value: 63,585

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 190,755

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คม ชัด ลึก: บริหารน้ำอย่างสมดุล

ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิตมันคง
ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

การบริหารจัดการน้ำมีความสำคัญยิ่ง รัฐบาลจึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระยะ
เร่งด่วนและแผนระยะยาว เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่เกิดการหยุดชะงักจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
ในอนาคต โดยทุกฝ่ายน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงานและ
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีรับสั่งให้เตรียมแหล่ง
น้ำและแก้มลิงในโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการ
ที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับทางกองทัพ ในการแก้ปัญหาเพื่อ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่
พสกนิกรชาวไทย

ทุกวันนี้แม้ฝนจะตกน้อยหรือตกได้เขื่อน แต่เราเห็นความ
พยายามของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาทั้งเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาว
อย่างไม่ลดละ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
อนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง โดยกำหนดแนวทางขึ้นมา 8
มาตรการ 55 โครงการ เป็นเงินหลายหมื่นล้านบาท บูรณาการงาน
ของทุกกระทรวง ทั้งการขุดแหล่งน้ำเพิ่มเติม การขุดลอกคูคลอง
การขุดน้ำบาดาล การจ้างงาน การลดต้นทุนการผลิต การปรับ
เปลี่ยนการปลูกพืช โดยมีภาคเอกชนเข้ามาสมทบ ขณะเดียวกัน
ความพยายามในการดึงภาคเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดสรรน้ำ รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด
รูปแบบการจัดสรรน้ำให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งเกษตรกร ครัวเรือน
การรักษาสภาพแวดล้อม ก็จะเป็นพื้นฐานให้เกิดความสมดุลในการ
ใช้น้ำของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตได้อีกด้วย

เฉพาะกิจ ลุยชุดคู้ย นมรร.บูด

ลุยตรวจนมทั่วประเทศ “รวม.เกษตรฯ”
ตั้งชุดเฉพาะกิจชื่อ “อินทรีชัย” ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ◆ อ่านต่อหน้า 14

นมรร.

□ ต่อจากหน้า 1

โดยจะไม่บอกให้รู้ตัวล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่มีผักชีโรยหน้า เสนอขอฯ สงสัยเด็กไทยดื่มนมแต่ตัวเล็ก เติบโตไม่แข็งแรงเสริมวิตามินตัวอื่น “ออส.” ยันจัดนมกล่องซีมกอกกลางเพิ่ม 300 ล้านต่อวัน แก้ปัญหานมล้นช่วงวันหยุด ให้ 4 สมาคมบริหารกันเอง

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงฯ เดินทางตรวจสอบกระบวนการผลิตนมโรงเรียน ของศูนย์รวบรวมนมดิบ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมซักรับชมระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ภายในโรงงานผลิตนมแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ และยูเอชทีของสหกรณ์ รวมทั้งตรวจโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์และยูเอชทีของบริษัททีพีฟาร์ม ที่ส่งนมโรงเรียนให้กับ จ.พิจิตร ทั้งนี้ นายอานวย ชงกัก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ที่ส่งนมโรงเรียนให้กับ จ.ยโสธร ได้เกิดปัญหานมบูดได้เข้ารายงานเบื้องต้นกับนายธีรภัทรว่า มีปัญหาเพียงกล่องเดียวและได้แจ้งถึงสาเหตุ ที่เคยมีปัญหามาในท้องถิ่นมาก่อนด้วย

นายธีรภัทร กล่าวว่า จะรอผลการตรวจสอบของ ออ.อย่างชัดเจนทางแล็บอีกครั้ง เสนอเข้ามิลค์บอร์ดในการประชุมวันที่ 13 ต.ค. นี้ หลังจากตรวจดูกระบวนการผลิตทั้งหมด มีความพอใจระดับหนึ่ง การตรวจติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี และ รว.เกษตรฯ ให้ความสำคัญมาก ได้กำชับติดตามตรวจสอบกำกับดูแล ให้นมโรงเรียนมีคุณภาพและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นกับผู้



▲ตรวจนม... นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานมิลค์บอร์ด พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตนมแปรรูปพาสเจอร์ไรซ์และยูเอชที ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี

ปกครองว่ามีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล ในพื้นที่ จ.สระบุรี และ นครราชสีมา มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมหลายจุด มีศูนย์รวบรวมนมดิบ โดยวันเนื้อมาคูตั้งเตรียมนมดิบจนถึงโรงงาน มีการตรวจคุณภาพหลายขั้นตอน มีการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะต้องตรวจต่อเนื่องจากงานแปรรูปจนถึงโรงเรียน จะใช้ที่เป็นตัวอย่างการผลิตนมทั่วประเทศ เพราะใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ดีหากในพื้นที่อื่นไม่ได้ตามนี้

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยมติว่า นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน ได้กำชับ รว.เกษตรฯ ให้ตั้งทีมเฉพาะกิจติดตาม ตรวจสอบทุกกระบวนการ ตั้งแต่รับนม ผลิตขนส่ง มีคุณภาพและโปร่งใส มีปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานร่วมกับ ออ.สาธารณสุขจังหวัด พร้อมกับ รว.เกษตรฯ ให้ตนประสานอธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดชุดพิเศษมีชื่อว่า “ทีมเฉพาะกิจอินทรีชัย” เข้าสุ่มตรวจต่อเนื่องทั่วประเทศ เป็นทีมจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพนมโรงเรียนทั่วประเทศอีกทีม ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาโรงเรียนบูดที่เกิดขึ้น ในภาพรวมหลายจังหวัดได้ให้ฝ่ายเลขานุการ มิลค์บอร์ด โดย ออส.ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพประสานกับ ออ.กรมปศุสัตว์ ส่งทีมลงตรวจสอบสุ่มตรวจคุณภาพ และตรวจนับว่าส่งของตรงกับที่ส่งหรือไม่มี พร้อมประสานให้ ปปท.มาตรวจสอบทุกที่เรามีข้อมูลเบื้องต้นมาบ้างแล้วในกรณีการวางบิลเปล่า

นายธีรภัทรระบุอีกว่า สิ่งสำคัญต้องมีการ

ประเมินคุณภาพนมโครงการนมโรงเรียนว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กไทยเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ใช่ว่าดื่มนมแล้วยังตัวเล็กอยู่ อาจต้องใช้อาหารเสริมวิตามินตัวอื่นเพิ่มอีกหรือไม่อย่างไรก็ตาม ต้องมีชุดหนึ่งไปสุ่มตรวจคุณภาพนมที่โรงเรียน เป็นจุดรับนมด้วยไม่ต้องการให้เด็กดื่มนมที่ไม่ดี ไม่อยากให้เกิดขึ้นจะพยายามตัดวงจรให้หมด เพราะนายกรัฐมนตรีไม่อยากให้ลูกหลานเราสุขภาพไม่ดีโดย รว.เกษตรฯ กำชับส่งทีมพิเศษ เข้าไปสุ่มตรวจต่างหาก โดยผู้ประกอบการนมโรงเรียนเป็นของรัฐ 14 แห่ง

สหกรณ์ 24 แห่งที่เหลือเป็นของเอกชน 37 แห่ง ด้าน นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รอง ผอ.ออส. ในฐานะเลขานุการ มิลค์บอร์ด เปิดเผยมติการตั้งนมกล่องซีม 57.80 ล้าน และนมกอกกลาง 300 ล้านต่อวัน เข้ามาเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบ ในโครงการนมโรงเรียนเป็น 1,565 ล้านต่อวัน ว่า ในข้อเท็จจริงเป็นการแก้ไขปัญหาเดิม ในช่วงวันหยุดที่เด็กไม่ได้กินนมโรงเรียน ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ จึงมาทำโควตา 300 ล้านต่อวันให้กับสมาคม 4 สมาคมที่ผลิตนมพาณิชย์ ด้วยร่วมกันบริหาร โดยวันหยุดในช่วงเปิดเทอมและปิดเทอมรวม 105 วัน จึงตั้งกอกกลางแก้ไขและไม่ทำให้นมล้น มาจัดโควตาใหม่ โดยวันเปิดเรียนใช้น้ำนมดิบผลิตนมโรงเรียน 1,265 ล้านต่อวัน ปรากฏน้ำนมดิบมีไม่พอมีการรับซื้อจากเกษตรกรได้แค่ 1,207 ล้านต่อวัน จึงมาจัดกอกซีมให้ได้ 1,265 ล้านต่อวันในภาคเรียนที่ 2 นี้จะไม่มียกนมกอกซีมจะให้ทางสมาคม บริหารนมกอกกลางโดยจัดการช่วงวันหยุด 105 วัน

มากุลกัน 300 ดันต่อวัน จะเป็นปริมาณนมช่วง
ปิดเทอมและนมกองกลางให้สมาคม 4 แห่งไป
คุยกันเอง บริหารร่วมกัน

รอง ผอ.อสก. ระบุอีกว่า สำหรับ
ปริมาณนมดิบเข้าโครงการนมโรงเรียนใช้
1,265 ดันต่อวัน เพียงพอการทำนมโรงเรียน
ช่วงเด็กบริโภคช่วง 260 วันเปิดเทอม ส่วนนม
กองกลางตั้งมา 300 ดันต่อวัน โดยเกษตรกร
ทำเอ็มโออยู่กับ 4 สมาคม เพราะทำระบบนี้
รองรับเกษตรกร เวลาเปิดเทอมเกษตรกรเดือด
ร้อน ไม่รู้เอานมดิบไปไหน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมทั่วประเทศผลิตนมได้ 3.07 พันตันต่อ
วัน ส่วนกรณีเอานมโรงเรียนไปขายที่ประเทศ
กัมพูชานั้น จากการตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัท
ฉัฐพลฟู๊ดโปรดิวเซอร์ส ตั้งอยู่ จ.นนทบุรี เป็นผู้
ซื้อนมโรงเรียนจำนวน 2 พันกล่องจากสหกรณ์
หนองโพรคา 7 บาทกว่า คาดว่าบริษัทฉัฐพล
นำนมโรงเรียนไปขายต่อให้กับพ่อค้ากัมพูชา
เพราะมีราคามแพงกล่อง 17 บาท ได้สั่งให้
ทางหนองโพเรียกเก็บมาทั้ง 2 พันกล่องแล้ว
เพราะนมโรงเรียนห้ามจำหน่าย

ส่วนผลตรวจสอบนมบุดที่ จ.พิจิตร
นายสุชาติตอบว่า ไม่มีเชื้อแบคทีเรีย แต่อาจ
เกิดจากนมเก็บนานเป็นก้อน ส่วน จ.ยโสธร
นมกล่องเดียวแตกทำให้ในถังเน่าเท่านั้น ด้าน
วังน้ำเย็นที่ส่งนมในพื้นที่ภาคอีสาน ยืนยันว่ามี
ปัญหาท้องถิ่น เพราะสถานที่ผลิตนมสหกรณ์
วังน้ำเย็นมาตรฐานสูงเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้
การพิจารณาคณะสมมติผู้ประกอบการ 75 ราย
จะเสนอวันจันทร์ต่อคณะอนุกรรมการนมทั้ง
ระบบ ในเรื่องมาตรฐานจีเอ็มพี ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จึงผ่านโดยให้ อ.เตรียมคะแนนมา
ด้วย ถ้าต่ำกว่าร้อยละ 80 ตัดออกจากโครงการ
นมโรงเรียนทันที.

'ธีรภัทร'เร่งตรวจโรงนม2จังหวัด

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า วันที่ 11 ต.ค.นี้จะเดินทางไปตรวจสอบปัญหาการผลิตนมโรงเรียนที่ จ.สระบุรี และนครราชสีมา เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นว่ากระทรวงเกษตรฯพร้อมทำให้ทุกขั้นตอนเกิดความโปร่งใส โดยรมว.เกษตรฯเน้นว่าให้อุดช่องโหว่ที่เป็นปัญหาทำให้เกิดนมบูด-เน่า ไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกในการเปิดภาคเรียน เทอม2 ช่วงต้นเดือนพ.ย.นี้ หากยังเกิดปัญहनมโรงเรียนบูดอีก ต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน

สำหรับกรณีนมบูดที่ จ.ยโสธร และพิจิตร นายธีรภัทร กล่าวว่า กำลังติดตามผลตรวจสอบทางแล็บจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีความชัดเจนว่าเกิดนมบูดในขั้นตอนใดอย่างไรก็ตามต่อจากนี้ไปหากเกิดเหตุนมบูด จะปักหมุดในแผนที่เพื่อดูเส้นทางนมโรงเรียนทั้งหมดว่าเกิดในพื้นที่ตรงนี้ และส่งจากไหน เส้นทางการผลิต การขนส่ง จนถึงโรงเรียนจะได้ตามดูให้หมด ตามที่รมว.เกษตรฯสั่งการให้ดำเนินการเร่งด่วน และตั้งทีมพิเศษไปดูแต่ละจุดเพื่อให้ได้คำตอบชัดเจนโดยเร็วและต้องมีผู้รับผิดชอบ.

สังคม สยามรัฐ



↑แสดงความยินดี...**วัชรพันธุ์ จันทรขจร** เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ **ธีรภัทร ประยูรสิทธิ** ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์